

XÃ LUẬN:

HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI MTTQ VIỆT NAM TỈNH NHIỆM KỲ 2019 - 2024

Dại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 là sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong thời điểm mà toàn Đảng, toàn quân và toàn dân quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2015 - 2020), phấn đấu đưa Quảng Trị đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước.

Quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chính là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ nhằm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, trách nhiệm và hành động của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện đường lối chiến lược của Đảng về tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới. Đồng

thời cũng là quá trình tổ chức Mặt trận từ cơ sở đến tỉnh đề ra các giải pháp củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ và tổ chức phát động phong trào thi đua thiết thực rộng khắp, lập thành tích chào mừng đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, với cách làm đồng bộ, quyết liệt của Mặt trận các cấp, khối đại đoàn kết toàn dân đã được củng cố và tăng cường, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Cùng với hiệu quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trong phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh, chất lượng các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước được tăng cường, tích cực động viên Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững; Mặt trận và tổ chức thành viên thực sự là cầu nối tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân. Với quyết tâm chính trị, sự lãnh

chi đạo, điều hành quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền địa phương và những kết quả đạt được trong thời gian qua, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và công cuộc phát triển quê hương tiếp tục được khẳng định, khối đại đoàn kết toàn dân luôn được củng cố và phát huy.

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 sẽ tiến hành đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ qua, xây dựng Chương trình hành động cho nhiệm kỳ mới, tham gia góp ý kiến vào các văn kiện dự thảo của đại hội Mặt trận cấp trên và dân chủ hiệp thương cử Ủy ban khóa mới đầy đủ năng lực, đoàn kết, quyết tâm lãnh chỉ đạo thực hiện thắng lợi công tác Mặt trận trước những thời cơ và thách thức trong nhiệm kỳ mới.

Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, đồng thuận, phát triển”, nhân dân đang kỳ vọng vào một kỳ Đại hội thành công, phát huy tinh thần đoàn kết toàn dân cùng chung tay xây dựng tỉnh nhà phát triển bền vững.

PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN, ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP TRONG TỈNH, XÂY DỰNG QUẢNG TRỊ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

NGUYỄN VĂN HÙNG

UVBCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh



Dại đoàn kết dân tộc là truyền thống quý báu, là tài sản vô giá của dân tộc Việt Nam trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước. Đoàn kết đã trở thành một động lực to lớn, một triết lý nhân sinh và hành động để dân tộc ta vượt qua bao khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi vĩ đại trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc. Nhân tố quyết định sức mạnh của dân tộc ta chính là tinh thần cầu kết cộng đồng, tình đồng chí, tình đồng bào, tình đoàn kết giữa những người con Lạc, cháu Hồng, con Rồng, cháu Tiên.

Là thực thể của tư tưởng, chiến lược đại đoàn kết dân tộc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã được xây dựng trên nền tảng liên minh công, nông,

trí thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng đã quy tụ được cả dân tộc, tập hợp được toàn dân kết thành một khối vững chắc, là nguồn sức mạnh vô tận, động lực chủ yếu, là nhân tố có ý nghĩa quyết định, đảm bảo thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trải qua các thời kỳ cách mạng với những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không ngừng lớn mạnh và có những đóng góp to lớn vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc, hoàn thành sứ mệnh vẻ vang góp phần xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập dân chủ và giàu mạnh.

Trong dòng chảy của lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận các cấp tỉnh Quảng Trị đã không ngừng phát triển và trưởng thành. Sau khi tỉnh Quảng Trị được tái lập (1/7/1989), Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã không ngừng mở rộng và củng cố về tổ chức từ tỉnh đến cơ sở. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, qua các kỳ đại hội của Mặt trận tỉnh, tổ chức Mặt trận tiếp tục được củng cố và mở rộng đến địa bàn khu dân cư, không ngừng phấn đấu xây dựng khối đoàn kết toàn dân, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tạo ra những chuyển biến vượt bậc, đem lại hiệu quả thiết thực. Đặc biệt, trong

nhiệm kỳ 2014 - 2019, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã khẳng định được sứ mệnh của mình là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; nơi hiệp thương, phối hợp, thống nhất hành động của các thành viên; là cầu nối vững chắc giữa Nhân dân với cấp ủy Đảng, chính quyền, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Để thực hiện sứ mệnh và nhiệm vụ quan trọng đó, Mặt trận đã có nhiều hoạt động thiết thực. Mặt trận chủ trì các cuộc họp để Nhân dân đóng góp ý kiến vào các bản dự thảo về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Qua các đợt sinh hoạt chính trị đó, các tầng lớp nhân dân đã có nhiều ý kiến có giá trị góp phần làm cho các chủ trương, chính sách ban hành phù hợp với thực tế cuộc sống và nguyện vọng của Nhân dân hơn. Trong công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình, Mặt trận chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với các tổ chức phụ trách bầu cử và các ngành chức năng thực hiện đúng

quy trình bầu cử, tổ chức tốt các cuộc hiệp thương, vận động Nhân dân tham gia bầu cử. Hoạt động của Mặt trận góp phần quan trọng đảm bảo quá trình bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm. Hoạt động phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp được thực hiện nền nếp, bài bản. Công tác tiếp công dân, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo; kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới người dân được chú trọng. Nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội có những bước tiến mới, hoạt động có chiều sâu. Hàng năm, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã làm tốt vai trò chủ trì hiệp thương, phân công, phối hợp các tổ chức thành viên về các nội dung và thực hiện có hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị; huy động tối đa các chuyên gia, hội đồng tư vấn liên quan đến từng lĩnh vực để lấy ý kiến phản biện, đóng góp ý kiến, bổ sung, sửa đổi các văn bản, hoàn thiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cho phù hợp với quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân. Trong nhiệm kỳ 2014-2019, để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 907-QĐ/TU, ngày 29/3/2018 “Quy định trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong việc tiếp thu, giải quyết kiến nghị của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân sau giám sát, phản biện xã hội và

tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”. Qua đó góp phần làm rõ hơn cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ.

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì và triển khai ngày càng đi vào cuộc sống, đáp ứng nguyện vọng và được Nhân dân hưởng ứng tích cực. Với trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, khuyến nông, hỗ trợ vốn, xây dựng và sửa chữa nhà ở, đền ơn đáp nghĩa, trợ cấp khó khăn, giúp đỡ nhân dân bị hoạn nạn, thiên tai... Trong nhiệm kỳ 2014-2019, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh huy động được: 98.119.450.000 đồng, hỗ trợ xây dựng mới 1.404 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, sửa chữa nhà ở cho 472 hộ gia đình nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất cho 604 hộ gia đình, hỗ trợ cho 3.302 lượt em học sinh nghèo vượt khó học giỏi, hỗ trợ khó khăn đột xuất cho 57.478 lượt đối tượng, hỗ trợ khám chữa bệnh cho 2.542 người.

Đặc biệt sau sự cố môi trường biển xảy ra tại tỉnh Quảng Trị, Mặt trận các cấp đã tuyên truyền, vận động Nhân dân ổn định tình hình, phối hợp hỗ trợ và xây dựng thành công 16 mô hình chuyển đổi sinh kế cho người dân 14 xã và 02 thị trấn vùng biển. Từ kết quả đó đã góp phần quan trọng trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới của địa phương, bộ mặt nông thôn và đô thị có nhiều đổi mới, đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao, đảm bảo xây dựng nông thôn mới thực sự là việc “dân biết, dân làm, dân

kiểm tra, dân hưởng thụ”. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng hơn 355 mô hình nông thôn kiểu mẫu, tổ tự quản trong cộng đồng dân cư; 52/117 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 41% số xã, tăng 45 xã so với năm 2014, 05/24 phường, thị trấn được công nhận phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục được Mặt trận các cấp tích cực phối hợp với các cấp, các ngành triển khai và ngày càng được đông đảo người dân, các tổ chức, doanh nghiệp hưởng ứng tham gia, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người tiêu dùng, phát huy lòng yêu nước, xây dựng văn hóa tiêu dùng hàng nội địa của người dân địa phương. Phong trào “Đoàn kết sáng tạo” đã và đang được Mặt trận triển khai thực hiện, gắn với hoàn thiện cơ chế, nâng cao chất lượng công tác, nâng cao năng suất lao động, sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu khoa học, GD-ĐT, bảo vệ, giữ gìn chủ quyền lãnh thổ quốc gia và trật tự an toàn xã hội cùng với các phong trào thi đua của địa phương.

Bước vào thời kỳ mới, đất nước và quê hương đang đứng trước những vận hội mới, đồng thời cũng đang đối mặt với những khó khăn, thách thức đặt ra. Tình trạng tham nhũng, lãng phí, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở một bộ phận không nhỏ trong cán bộ, đảng viên. Thiên tai, dịch bệnh thường xuyên xảy ra. Các thế lực thù địch đang ra sức chống phá nước ta với nhiều thủ đoạn thâm độc, trong đó có âm mưu gây kích động chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tình hình đời sống của một bộ phận Nhân dân còn khó

khăn, một số vấn đề về văn hoá, xã hội bức xúc đã ảnh hưởng đến lòng tin của một bộ phận nhân dân, làm giảm sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc. Vì vậy, việc phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân, phát huy vai trò của Mặt trận các cấp trong xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền vững mạnh là nhiệm vụ hàng đầu, nhiệm vụ tiên quyết.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã chỉ rõ: *“Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực và nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng lãnh đạo. Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng sáng tạo của Nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.... Các cấp ủy đảng và chính quyền phải thường xuyên đổi mới, lắng nghe, học hỏi, tiếp thu ý kiến, giải quyết các khó khăn, vướng mắc và yêu cầu chính đáng của Nhân dân; tin dân, tôn trọng, lắng nghe những ý kiến khác; có hình thức, cơ chế, biện pháp cụ thể, thích hợp để Nhân dân bày tỏ chính kiến, nguyện vọng và thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân”*.

Để tiếp tục thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc trong giai đoạn mới, Mặt trận các cấp trong tỉnh cần phải huy động toàn dân đồng tâm hiệp lực tham gia xây dựng quê hương ngày càng phát triển, xây dựng đảng, chính quyền các cấp ngày càng vững mạnh, trong sạch. Cần lấy tinh thần yêu nước để vận

động Nhân dân hăng hái tham gia các chương trình hành động của Mặt trận.

Mặt trận cần chủ động đổi mới, sáng tạo trong các phương thức hoạt động để bắt kịp với sự thay đổi trong giai đoạn mới; quan tâm đến công tác nắm bắt tình hình Nhân dân để có các dự báo và giải pháp phù hợp, nhất là nắm bắt tình hình Nhân dân tại những điểm nóng, phức tạp. Hướng về cơ sở, khu dân cư và bám sát nhiệm vụ chính trị mà Đảng bộ tỉnh giao cho; tăng cường công tác phối hợp giữa các tổ chức trong khối, góp phần giải quyết quyền lợi hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Tăng cường tuyên truyền và nhân rộng các “mô hình khéo”, tấm gương tiêu biểu, lan tỏa các câu chuyện đẹp để xã hội ngày càng tốt đẹp, cũng như có được niềm tin và sự ủng hộ của nhân dân trong các phong trào, cuộc vận động để Mặt trận xứng đáng là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân. Tập trung nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động để Nhân dân nhận thức rõ những âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch đang xuyên tạc, phá hoại sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc. Tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; chống tham nhũng, lãng phí trong cán bộ, đảng viên trên cơ sở phải chịu sự giám sát chặt chẽ của nhân dân, phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, tổ chức, đơn vị. Tiếp tục phát huy vai trò của các Ban Công tác Mặt trận, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng ở cơ sở để kiểm tra, giám sát các chương trình, dự án mà người dân được trực tiếp thụ hưởng.

Trong thời gian gần đây, khi vấn đề văn hóa, giáo dục, đạo đức, lối sống, nhất là trong giới trẻ, nảy sinh nhiều

vấn đề phức tạp, có biểu hiện xuống cấp, lệch chuẩn, gây bức xúc trong dư luận, Mặt trận các cấp cần phối hợp chặt chẽ với các thành viên trong hệ thống chính trị, có kế hoạch cụ thể để tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng và nhân rộng các mô hình gia đình văn hóa, ông, bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, trẻ em chăm ngoan, gia đình đoàn kết, thương yêu nhau, bảo vệ cái tốt, cái đúng, chống lại cái xấu, cái ác; đồng thời, thông qua các đoàn viên, hội viên để cao vai trò, trách nhiệm của gia đình trong việc nuôi dưỡng, giáo dục và bảo vệ thế hệ trẻ, phối hợp nhà trường giáo dục, hình thành nhân cách và trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết cho thế hệ trẻ; phát động các phong trào thiết thực, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu, lợi ích thiết thân để huy động Nhân dân tham gia, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Thực tế cho thấy các cuộc vận động, phong trào thi đua do Mặt trận phát động đã phát huy hiệu quả trong việc cổ vũ, động viên, nâng cao tinh thần trách nhiệm của Nhân dân đối với cộng đồng, góp phần tích cực hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Trị qua 30 năm kể từ ngày tái lập tỉnh. Vì vậy, Mặt trận các cấp cần tiếp tục thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước để tập hợp nhân dân, động viên, tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau, nỗ lực vươn lên để xây dựng gia đình hạnh phúc, khu dân cư “sáng, xanh, sạch, đẹp”, xây dựng làng quê đáng sống, khu đô thị văn minh.

Mặt trận các cấp cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận

động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, sử dụng hiệu quả “Quyĩ vì người nghèo”, góp phần thực hiện tốt mục tiêu xóa đói, giảm nghèo của tỉnh, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiên tai. . .

Mở rộng tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc và các cá nhân tiêu biểu; tiếp tục chăm lo xây dựng và phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số và các chức sắc, chức việc, tạo tiếng nói chung trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến dân tộc, tôn giáo, vì cuộc sống “tốt đời, đẹp đạo”.

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Quy chế, Quy định theo Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân. Tiếp tục tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện Quyết định số 908-QĐ/TU, ngày 29/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về việc ban hành Quy định về tổ chức, giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh”, Quyết định số 907-QĐ/TU, ngày 29/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về việc ban hành Quy định trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong việc tiếp thu, giải quyết kiến nghị của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân sau giám sát, phản biện xã hội

và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền”; tích cực tham gia cùng cấp ủy, chính quyền tổ chức tiếp dân, đối thoại theo định kỳ hàng năm giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cùng cấp với Nhân dân. Phối hợp thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 20/2/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên”.

Trong công tác sắp xếp đội ngũ cán bộ, yêu cầu Mặt trận các cấp cần bám sát Nghị quyết 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đảm bảo bộ máy hoạt động tinh gọn, hiệu quả và đáp ứng yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ Mặt trận trong giai đoạn mới. Làm tốt công tác tuyên truyền tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, tạo sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị các cấp, trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân về chủ trương đổi mới sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế theo tinh thần của Nghị quyết. Trong đó, cần tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận và thực hiện tốt chủ trương về sáp nhập thôn, bản, khu phố, xã phường... Nghiêm túc triển khai thực hiện chủ trương Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch UBMT cấp huyện; nhân rộng thực hiện mô hình Văn phòng phục vụ chung khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện; thực hiện mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố.

Bên cạnh đó, là những người luôn gần dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, chính vì

vậy mỗi cán bộ Mặt trận phải luôn nắm chắc thực tiễn và lý luận, nắm chắc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và kiến thức về Mặt trận để tham mưu và tổ chức công việc được sát thực. Người cán bộ Mặt trận cũng cần phải có bản lĩnh, chính kiến, dám nghĩ, dám làm, luôn cập nhật kiến thức, tìm hiểu và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào công việc để giải quyết những vấn đề mới, khó.

Để hoạt động của Mặt trận các cấp trong tỉnh ngày càng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, các cấp ủy Đảng, chính quyền cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận các cấp trong tỉnh phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình. Cấp ủy, chính quyền tiếp tục tăng cường thực hiện dân chủ ở cơ sở, đưa việc tập trung xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ đi vào nề nếp, trở thành công việc thường xuyên, liên tục; quán triệt sâu sắc hơn nữa quan điểm nhất quán của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc, đó là: *Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.*

Với tinh thần đoàn kết, yêu nước, truyền thống cách mạng của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, lãnh đạo tinh tin tưởng rằng, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Mặt trận các cấp tỉnh Quảng Trị sẽ phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lấy dân làm gốc, “gốc có vững, cây mới bền, xây lâu thắng lợi trên nền Nhân dân” như Bác Hồ kính yêu đã căn dặn để vượt qua mọi khó khăn, thử thách, cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quảng Trị xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh./.

ĐOÀN KẾT, QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI CHƯƠNG TRÌNH HIỆP THƯƠNG THỐNG NHẤT HÀNH ĐỘNG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH NHIỆM KỲ 2014 - 2019

LÊ THỊ LAN HƯƠNG

UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy,
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị



5 năm qua, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi là cơ bản, quá trình triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, MTTQ Việt Nam tỉnh vẫn gặp không ít những khó khăn thách thức. Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy Đảng; sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cấp chính quyền, hoạt động công tác Mặt trận các cấp trong tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và tăng cường, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện và nâng cao; quyền làm chủ của

Nhân dân được thể hiện ngày càng rõ hơn trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tham gia quản lý kinh tế, xã hội và phát triển cộng đồng. Mặt trận và các tổ chức thành viên thực sự là cầu nối tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân; vai trò, vị trí và tầm quan trọng của tổ chức liên minh chính trị được đề cao và phát huy; niềm tin của Nhân dân đối với Đảng bộ, chính quyền và công cuộc đổi mới được khẳng định. So với đầu nhiệm kỳ, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,12%, tăng 0,42%; tổng sản phẩm trong tỉnh đạt 19.501,5 tỷ đồng, tăng 62%; thu nhập bình quân đầu người đạt 43,6 triệu đồng, tăng 62,%; tổng thu ngân sách đạt 2.597 tỷ đồng, tăng 34,5%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn tỉnh đạt 14.000 tỷ đồng, tăng gần 600%...

Mặt trận và tổ chức thành viên đã làm tốt việc huy động, tạo động lực để Nhân dân phát huy vai trò, tiềm năng và sức sáng tạo của mình, tích cực tham gia các cuộc vận động

và phong trào thi đua yêu nước, ổn định chính trị - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động được đổi mới tích cực, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp Nhân dân, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong xã hội. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên với nhiều hình thức sinh động, sáng tạo và thiết thực.

Làm tốt công tác phối hợp nắm bắt tình hình dư luận xã hội, quan tâm, thăm hỏi, động viên cũng như giải quyết các nhu cầu chính đáng, đúng pháp luật của bà con các dân tộc, tôn giáo; chủ động gần gũi, đối thoại, trao đổi thông tin từng bước phát huy vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp của các chức sắc, chức việc các tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Nhân rộng các mô hình “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự ở thôn, bản khu vực biên giới”,

“Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”; duy trì đội hình thanh niên tình nguyện tham gia giữ gìn đường biên, cột mốc dọc tuyến biên giới. Duy trì và phát triển tích cực quan hệ đối ngoại với tổ chức Mặt trận và các đoàn thể Nhân dân 2 tỉnh Savanaket và Salavan (Lào); đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo cho đồng bào hai bên biên giới.

Các cuộc vận động và phong trào thi đua được triển khai đồng bộ, rộng khắp và thiết thực, huy động tổng hợp các nguồn lực và sức mạnh của Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững, thực hiện tốt phương châm “Lấy sức dân để chăm lo cho dân”.

Hình thức, phương thức vận động, hỗ trợ, chăm lo người nghèo và các đối tượng khó khăn được đổi mới theo hướng hiệu quả, thiết thực, tập trung hỗ trợ sinh kế phát triển sản xuất kinh doanh, thoát nghèo bền vững; chủ trì, phối hợp hiệp thương phân công, ủy thác với các đoàn thể chính trị - xã hội giúp đỡ hộ gia đình thoát nghèo gắn với địa chỉ, hình thức và kết quả cụ thể. Kịp thời kêu gọi, vận động, hỗ trợ đồng bào gặp hoạn nạn, thiên tai với tổng số tiền trên 36 tỷ đồng. 5 năm qua, Chương trình “Nói vòng tay nhân ái”, Tết vì người nghèo đã vận

động, trao tặng 114.668 suất quà Tết, với tổng giá trị 54,51 tỷ đồng; hỗ trợ 512,55 tấn gạo, 20 tấn gạo nếp cho các hộ nghèo. Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh huy động được: 98.119.450.000 đồng, tăng 5,7% (5,3 tỷ) và đã hỗ trợ xây dựng mới nhà Đại đoàn kết trị, hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất cho hộ gia đình... Góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn 9,68%, giảm 5,75% so với đầu năm 2016 (theo chuẩn nghèo mới).

Giám sát và phản biện xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, mang tính đột phá trong phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội. Chủ trì phối hợp tổ chức 465 cuộc giám sát chuyên đề, 52 hội nghị phản biện; tham gia 35 dự thảo Luật, 630 dự thảo các văn bản Quy phạm pháp luật; thẩm định 86 Đề án, dự án về chủ trương đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

Nhiệm kỳ qua, cơ chế, phương thức hoạt động của Mặt trận có nhiều đổi mới tích cực, mang tính chiến lược, đảm bảo cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”; cơ cấu tổ chức, vị trí, chức danh từng bước được điều chỉnh, tinh gọn theo hướng chuyên sâu, phân nhiệm cụ thể; phong cách, lề lối làm việc có nhiều chuyển

biến tích cực.

Trong những năm tới, bối cảnh thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường tác động đến quá trình đổi mới và phát triển quê hương cũng như hoạt động, công tác Mặt trận. Tranh thủ thời cơ, vượt lên thách thức, kế thừa và phát huy những thành tích của nhiệm kỳ trước, nhiệm vụ đặt ra cho công tác Mặt trận nhiệm kỳ mới đó là:

Thứ nhất, Tập trung thực hiện chức năng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tiếp tục mở rộng và đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân. Tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức, trách nhiệm của Nhân dân trong xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; hưởng ứng, chấp hành, tham gia thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương.

Thứ hai, Vận động, tạo điều kiện để Nhân dân phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, thi đua lao động, phát triển sản xuất, kinh doanh, phát huy tài năng, sáng kiến, giúp nhau giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới,



Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Nguyên Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Đăng Quang trao quà cho đồng bào nghèo tại ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - Ảnh: T. Long

đô thị văn minh và các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện, phát triển cộng đồng, cải thiện và nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Thứ ba, Thực hiện tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, vận động Nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Thực hiện tốt việc lắng nghe ý kiến, kiến nghị, nâng cao chất lượng giám sát, đôn đốc việc xử lý, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân. Chủ động phối hợp, phản biện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính

sách pháp luật của Nhà nước và địa phương, nhất là hoạt động quản lý nhà nước, các hoạch định, chương trình, dự án liên quan trực tiếp đến đời sống, quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, quyền và trách nhiệm của Mặt trận và các tổ chức thành viên.

Thứ tư, Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương đối ngoại của Đảng, chính sách ngoại giao của Nhà nước; tăng cường phối hợp thống nhất với các tổ chức thành viên, đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động đối ngoại Nhân dân theo phương châm “chủ động, sáng tạo, hiệu quả”; duy trì, củng cố và tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị với Nhân dân các địa

phương và mối quan hệ với tổ chức Mặt trận, các đoàn thể Nhân dân các tỉnh bạn Lào có chung đường biên giới.

Thứ năm, Tích cực nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, tiếp tục hoàn thiện cơ chế về sự lãnh đạo của Đảng, phối hợp với chính quyền, các chủ trương, chính sách, quy chế, quy định đối với hoạt động, công tác Mặt trận. Đổi mới nội dung phối hợp công tác với các cấp chính quyền, các tổ chức thành viên và không là thành viên; mở rộng thành phần ủy ban Mặt trận đối với cá nhân tiêu biểu đại diện các giai tầng trong xã hội, để Mặt trận thực sự là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.

10 KẾT QUẢ NỔI BẬT TRONG NHIỆM KỲ 2014 - 2019 CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH QUẢNG TRỊ

1. Khối đại đoàn kết toàn dân của địa phương được mở rộng, củng cố và tăng cường, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện và nâng cao; quyền làm chủ của Nhân dân được thể hiện ngày càng rõ hơn, nhất là trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tham gia quản lý kinh tế, xã hội và phát triển cộng đồng. Mặt trận các cấp đã tích cực duy trì, khơi dậy và phát huy tinh thần dân tộc, lòng yêu nước, nhân nghĩa, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau trong các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội; vận động, khích lệ Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững.



Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại KDC Ba Thung, Cam Tuyền, Cam Lộ - Ảnh: Tây Long

2. Chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy ban hành các văn bản nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp. Cơ chế, phương thức hoạt động của Mặt trận có nhiều đổi mới, hoàn thiện, mang tính chiến lược, đảm bảo cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”; nhiều chủ trương, chính sách mới đối với hoạt động, công tác Mặt trận được ban hành, phát huy vai trò và sự đóng góp của hệ thống tổ chức liên minh chính trị, tạo động lực xây dựng và phát triển quê hương.

3. Giám sát và phản biện xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, có tính đột phá trong công tác đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tăng cường đồng thuận xã hội. Trong 5 năm, Mặt trận và tổ chức thành viên đã chủ trì, phối hợp triển khai 465 cuộc giám sát chuyên đề đối với các vấn đề bức xúc tại địa phương, được dư luận và nhân dân quan tâm. UBMT các cấp đã tổ chức 52 Hội nghị phản biện các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, các chương trình, đề án, dự án trọng điểm của địa phương; tham gia đóng góp ý kiến 35 dự thảo Luật, 630 dự thảo các văn bản Quy phạm Pháp luật; thẩm định 86 Đề án, dự án về chủ trương đầu tư phát triển kinh tế - xã hội...

4. Các cuộc vận động và phong trào thi đua của Mặt trận và các tổ chức thành viên được triển khai đồng bộ, thu hút và phát huy sức mạnh đồng đội của người dân trong tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững. Đặc biệt là hiệu quả từ Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Mặt trận chủ trì đã xây dựng hơn 355 mô hình nông thôn kiểu mẫu, tổ tự quản trong cộng đồng dân cư trên toàn tỉnh; 52/117 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 41%), 05/24 phường, thị trấn được công nhận phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

5. Công tác vận động, hỗ trợ, chăm lo cho người nghèo và các đối tượng khó khăn nhận được sự quan tâm, hưởng ứng đặc biệt của các cấp, các ngành và toàn xã hội. 5 năm qua, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh huy động được 98.119.450.000 đồng (cấp tỉnh 38.260.370.000 đồng, cấp huyện 26.268.410.000đ đồng, cấp xã 33.590.670.000đ đồng). Hỗ trợ xây dựng mới 1.404 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, trị giá 53.184,5 triệu đồng; hỗ trợ

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM TỈNH LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

sửa chữa nhà ở cho 472 hộ gia đình nghèo, trị giá 4.018,1 triệu đồng; hỗ trợ phát triển sản xuất cho 604 hộ gia đình, trị giá 3.073,3 triệu đồng; hỗ trợ cho 3.302 lượt em học sinh nghèo vượt khó học giỏi, trị giá 1.249,46 triệu đồng; hỗ trợ khó khăn đột xuất cho 57.478 lượt đối tượng, trị giá 22.587,9 triệu đồng; hỗ trợ khám chữa bệnh cho 2.542 người, trị giá 2.369 triệu đồng...

6. Chương trình “Nói vòng tay nhân ái” - “Tết vì người nghèo” đã vận động, trao tặng 114.668 suất quà Tết, với tổng giá trị 54,51 tỷ đồng; hỗ trợ 512,55 tấn gạo, 20 tấn gạo nếp cho các hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật và trẻ mồ côi, gia đình bị ảnh hưởng thiên tai, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... Việc kêu gọi, phát động, vận động, hỗ trợ đồng bào gặp hoạn nạn, thiên tai và các sự cố nghiêm trọng gây ra đạt được kết quả tích cực và mang ý nghĩa thiết thực với tổng số tiền vận động, hỗ trợ cấp tỉnh trên 36 tỷ đồng.

7. Hoạt động tuyên truyền, vận động, định hướng nhân dân, ổn định tình hình các địa phương vùng biển trong và sau sự cố môi trường do Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh gây ra đạt được nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt UBMT các cấp và tổ chức thành viên từ tỉnh đến cơ sở đã kết hợp làm tốt công tác giám sát với vận động nhân dân, hỗ trợ chuyển đổi sinh kế, phát triển sản xuất cho người dân, bảo đảm các chính sách hỗ trợ, bồi thường của Nhà nước đến đúng đối tượng và kịp thời. UBMT tỉnh đã phối hợp, hỗ trợ và xây dựng thành công 16 mô hình chuyển đổi sinh kế cho người dân 14 xã và 02 thị trấn vùng biển.

8. Kết quả Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” mang lại hiệu ứng tích cực trong hệ thống chính trị và toàn xã hội, nhất là việc vận động Nhân dân tích cực tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Trong nhiệm kỳ, UBMT các cấp đã tiếp nhận 99 đơn, trong đó có 19 đơn tố cáo, 15 đơn khiếu nại

và 65 đơn kiến nghị, phản ánh; đã xử lý, chuyển 82/99 đơn đủ điều kiện giải quyết. Các Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đã giám sát 2.206 vụ việc, phát hiện, kiến nghị và đã được giải quyết 607/707 vụ việc; giám sát 3.905 dự án, công trình, phát hiện và kiến nghị xử lý 635 vụ việc.



*Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Nguyên Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Đăng
Quang thăm các bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện
Đa khoa Quảng Trị - Ảnh: H. Yến*

9. Mặt trận các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã tăng cường đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp Nhân dân, tạo sự đồng thuận, thống nhất và ổn định xã hội. Chủ động phối hợp nắm bắt tình hình, giải quyết các nhu cầu chính đáng, đúng Pháp luật của các tôn giáo; thường xuyên quan tâm, gần gũi, thăm hỏi, động viên, đối thoại, trao đổi thông tin với các chức sắc, chức việc các tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc; từng bước phát huy vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp của đồng bào các dân tộc, tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia xây dựng và phát triển quê hương.

10. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân ở khu dân cư hàng năm tiếp tục được duy trì tổ chức nền nếp, rộng khắp với trên 98% khu dân cư tổ chức với nhiều nét mới và thiết thực, trở thành phương thức điển hình tập hợp, đoàn kết, phát huy sức mạnh cộng đồng, tạo sự đoàn kết, gần gũi, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

NHỮNG DẤU ẤN

CÔNG TÁC MẶT TRẬN QUẢNG TRỊ

Sau 30 năm tái lập tỉnh 1989 - 2019

30 năm tỉnh nhà được tái lập là một giai đoạn lịch sử có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển. Ban Biên tập Bản tin Công tác Mặt trận xin trích đăng những dấu ấn công tác Mặt trận tỉnh Quảng Trị sau 30 năm tái lập tỉnh.

* Giai đoạn 1989 - 1993

- Ngày 01/7/1989, tỉnh Quảng Trị chính thức được tái lập, ngày 17/7/1989, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị ra Quyết định số 23-QĐ/TV “Thành lập Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đặt dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và Ủy ban MTTQ Việt Nam”. Công tác Mặt trận tỉnh những năm đầu thập niên 90 có nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn thách thức, bối cảnh quốc tế lúc bấy giờ hết sức phức tạp; công cuộc đổi mới đất nước đã đạt được những kết quả bước đầu nhưng vẫn chưa thoát khỏi khủng hoảng và bị các thế lực thù địch điên cuồng chống phá... Nhiệm vụ hàng đầu của

Mặt trận là vận động nhân dân tham gia xây dựng và phát triển nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.

- Ngay sau khi tái lập tỉnh, Mặt trận đã chủ động phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử HĐND 3 cấp và cuộc bầu cử Quốc hội khóa IX. Phối hợp tổ chức cho nhân dân tham gia đóng góp ý kiến xây dựng văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Hiến pháp năm 1992 và các Dự thảo Luật; động viên nhân dân tham gia xây dựng chính quyền...

- Năm 1992, Đại hội Mặt trận cơ sở và cấp huyện được tiến hành, qua đó đánh giá thực trạng tình hình địa phương và công tác Mặt trận, rút ra bài học kinh nghiệm cho hoạt động. Đến năm 1993, toàn tỉnh đã thành lập 1.012 tổ Mặt trận, 597 tổ an ninh nhân dân và tổ hòa giải, 13 chi hội từ thiện do Mặt trận chủ trì. Mạng lưới Mặt trận toàn tỉnh đã thực sự sát dân, góp phần giải quyết kịp thời những vụ việc nảy sinh trong nội bộ nhân dân, tăng cường đoàn kết cơ sở.



Tập thể lãnh đạo tỉnh tặng hoa cho các nhà hảo tâm trong chương trình Nói vòng tay nhân ái

Ảnh: H. Yến

** Giai đoạn 1993 - 1998*

- Đại hội Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Trị lần thứ VII được tổ chức và đề ra 4 nhiệm vụ cụ thể: Tham gia xây dựng và phát triển nền dân chủ; Góp phần chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; Tham gia xây dựng và củng cố quốc phòng toàn dân, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; Đổi mới phương thức hoạt động và kiện toàn tổ chức Mặt trận các cấp.

- Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư”, UBMT tỉnh đã tổ chức triển khai chỉ đạo làm điểm tại 16 khu dân cư trong toàn tỉnh, qua đó rút ra bài học kinh nghiệm để chỉ đạo sâu rộng tạo nên sự lan tỏa, hiệu ứng tích cực trong các khu dân cư.

** Giai đoạn 1998 - 2000*

- Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ VIII đề ra 3 chương trình hành động cụ thể: Phát huy dân chủ, tham gia xây dựng chính quyền, làm tốt cầu nối giữa nhân dân với Đảng; Vận động nhân dân phát huy phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội QP-AN của địa phương, góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Đổi mới phương thức hoạt động và kiện toàn tổ chức Mặt trận các cấp.

- Sau 4 năm phát động, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư” (5/1995 - 5/1999) đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, mở rộng ngành nghề, nâng cao phúc lợi xã hội; tình đoàn kết, nhân ái trong cộng đồng dân cư được khơi dậy, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và phát huy. Tạo tiền đề và điều kiện cho việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, lấy sức dân để chăm lo cuộc sống của nhân dân.

- Bộ máy tổ chức Mặt trận được củng cố từng bước; phương thức hoạt động được đổi mới theo hướng chú trọng việc trao đổi kinh nghiệm theo chuyên đề, quan tâm hướng về cơ sở.

** Giai đoạn 2001 - 2005*

- Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến hết sức phức tạp; đất nước đứng trước nhiều khó khăn thách thức của nền kinh tế thị trường, văn hóa, xã hội có nhiều vấn đề nổi cộm, phát sinh; Quảng Trị phải đối mặt với nhiều khó khăn từ điều kiện tự nhiên, cơ sở hạ tầng, nội lực Nhà nước và nhân dân hạn chế... Mặt trận các cấp trong

tỉnh đã nỗ lực vươn lên, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hướng vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững QPQN, củng cố Đảng bộ, chính quyền vượt qua khó khăn, thách thức.

- Tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống mới ở khu dân cư” gắn với 5 năm “Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở”, tập trung xây dựng các khu dân cư tiên tiến, khu dân cư văn hóa, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng cơ sở hạ tầng...

- Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” sau 5 năm phát động (2001 - 2005) đã huy động được 14,3 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng 1.705 nhà đại đoàn kết, nhà ở dột nát, tạm bợ và sửa chữa 204 nhà ở; hỗ trợ cứu đói, hỗ trợ cây con, vật nuôi, phát triển sản xuất, khám chữa bệnh... Công tác “Đền ơn, đáp nghĩa”, nhân đạo từ thiện giai đoạn này được đẩy mạnh với 20,918 tỷ đồng được huy động; 1.187 ngôi nhà tình thương được xây dựng, 236 nhà được hỗ trợ sửa chữa; 180 số tiết kiệm cho các gia đình khó khăn...

** Giai đoạn 2005 - 2009*

- Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ IX xác định nhiệm vụ hàng đầu đó là: “Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; phối hợp với các tổ chức, cơ quan trong hệ thống chính trị, mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tổ chức động viên các phong trào thi đua yêu nước của nhân dân, hưởng ứng và thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội của địa phương; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh...”

- Trên cơ sở cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, Mặt trận các cấp đã tích cực động viên nhân dân thực hiện các hương ước, quy ước, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, tạo chuyển biến quan trọng trong đời sống văn hóa ở khu dân cư.

- Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị 42/CT-TU, ngày 11/5/2005 “Về lãnh đạo cuộc vận động giúp hộ nghèo xóa nhà ở dột nát, tạm bợ trên địa bàn tỉnh”; tham mưu xây dựng Đề án “Hỗ trợ xóa nhà ở dột nát, tạm bợ cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh” giai đoạn 2005 - 2010. Từ năm 2004 -2009, Mặt trận các cấp và tổ chức thành viên đã huy động 42,6 tỷ đồng Quỹ “Vì người nghèo”; hỗ trợ xây dựng mới 5.116 nhà đại đoàn kết, sửa chữa 1.323 nhà ở cho hộ nghèo... Chương trình xóa nhà ở tạm bợ cho đồng bào dân

(Tiếp theo trang 15)

NHỮNG ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA MẶT TRẬN TỈNH TRONG VẬN ĐỘNG ĐỒNG BÀO CÓ ĐẠO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ THỜI GIAN QUA

HỒ THỊ LỆ HÀ

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị



Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đón tiếp Tòa Tổng Giám mục Giáo phận Huế thăm nhân dịp năm mới - Ảnh: T. Long

Trong những năm qua, Ủy Ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã chủ động, tích cực thực hiện đa dạng hóa các hình thức tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là trong đồng bào có đạo bằng việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Đã thu hút ngày càng nhiều các vị chức sắc, tín đồ các tôn giáo đồng bào có đạo tham gia các hoạt động của Mặt trận, làm cho chất lượng, hiệu quả và phạm vi hoạt động của Mặt trận được

mở rộng, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường.

Tỉnh Quảng Trị có 03 tôn giáo lớn: Đó là Phật giáo với gần 200 chức sắc, chức việc, 193 cơ sở thờ tự và gần 90 ngàn tăng ni, phật tử; công giáo với 77 chức sắc, 34 cơ sở thờ tự và có khoảng 13 ngàn giáo dân: Tin lành với 11 chức sắc, 1 cơ sở thờ tự và gần 5 ngàn đồng bào có đạo Tin lành.

Đồng bào có đạo sống hầu hết ở trên các địa bàn trong tỉnh với nhiều ngành nghề khác nhau, đời sống kinh tế khá ổn định.

Với những cách làm, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể sát với thực tế tình hình của mỗi địa phương, nhận thức của hệ thống Mặt trận và các đoàn thể nhân dân trong tỉnh được nâng cao và chuyển biến tích cực; các vấn đề nảy sinh trong lĩnh vực tôn giáo đều được giải quyết kịp thời đúng theo quy định của pháp luật, khẳng định sự đúng đắn về chính sách tôn giáo, dân tộc của Đảng và Nhà nước. Việc xây dựng và phát huy vai trò cốt cán phong trào tôn giáo thời gian vừa qua luôn các cấp ủy Đảng, chính quyền chú trọng; MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã

hội đã thường xuyên quan tâm và động viên được các vị chức sắc, nhà tu hành của các tôn giáo và các tín đồ nhiệt tình tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Ban Thường trực UBMT tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định 162/2017/NĐ-CP của Chính Phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo cho 141 cán bộ Mặt trận cấp xã, phường, thị trấn và trưởng Ban công tác mặt trận khu dân cư. Ban Thường trực UBMT các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai cho trên 6000 lượt là Tăng ni, trụ trì và trú xứ, Trưởng Ban hộ tự các Niệm Phật đường, các Linh mục, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng giáo xứ, các Mục sư và truyền đạo Tin Lành và bà con giáo dân trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên tiếp xúc, tăng cường đối thoại, lắng nghe, trao đổi, tìm hiểu để nắm chắc tình hình, tập hợp đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các tôn giáo; kịp thời thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật đến chức sắc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo. Trên tinh thần đổi mới, trong những năm qua cấp ủy, chính quyền và UBMT các cấp đã tổ chức hơn 1300 cuộc tiếp xúc, thăm hỏi, động viên, kịp thời ngăn chặn và đẩy lùi một số phần tử tiêu cực lợi dụng tôn giáo để tuyên truyền sai lệch chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước và tạo các điểm nóng về tôn giáo.

Việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động đã phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của các tôn giáo trong đời sống xã

hội. MTTQ các cấp tỉnh thường xuyên vận động, hướng dẫn đồng bào tín đồ các tôn giáo đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, ổn định và cải thiện cuộc sống; phát huy dân chủ, sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật; giữ gìn trật tự trị an, xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Ban Thường trực UBMT tỉnh phối hợp với Sở Tài Nguyên và môi trường và 03 tôn giáo của tỉnh thực hiện Chương trình bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, tổ chức kỷ kết phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” “Niệm Phật đường an lành, trật tự, kỷ cương”... Nhiều khu dân cư có đồng đồng bào có đạo đã trở thành những điển hình tiên tiến xuất sắc trong phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ an ninh trật tự và an toàn xã hội, nhiều phong trào được triển khai với nội dung và tên gọi phong phú với mô hình hay, cách làm sáng tạo phù hợp với đặc điểm tình hình của mỗi địa phương như Khu dân cư Tân Lương - xã Hải Chánh (Hải Lăng), khu dân cư Bồ Liêu- xã Triệu Hòa - (Triệu Phong)...

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức, cơ sở tôn giáo, các vị chức sắc và đồng bào tín đồ các tôn giáo đã tham gia tích cực các hoạt động nhân đạo từ thiện, ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ nạn nhân chất độc màu da cam...

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh thường xuyên lắng nghe, tập hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri, trong đó chú trọng tập hợp ý kiến, kiến nghị của các tổ chức tôn giáo, cử tri, nhân dân là chức sắc, chức việc, nhà tu hành và đồng bào có đạo. Đảm

bảo quyền tự do tín ngưỡng, các nhu cầu xin chia tách Giáo xứ (Như Giáo xứ Phước Môn - Hải Lăng), Chi hội Hội Thánh Tin lành (Chi hội Bù Ta Noong-Hướng Hóa)... Phát huy tốt vai trò của các chức sắc, nhà tu hành, người uy tín tiêu biểu trong các tôn giáo tham gia Ủy viên UBMT, đại biểu HĐND, Ban chấp hành các đoàn thể chính trị- xã hội các cấp. Trong cuộc bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 toàn tỉnh có 01 đại biểu tôn giáo tham gia HĐND tỉnh; 06 vị đại biểu tôn giáo là đại biểu HĐND cấp huyện; 43 vị tôn giáo là đại biểu HĐND xã.

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp trong tỉnh thường xuyên nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo theo hướng chuyên sâu và ổn định; bố trí cán bộ Mặt trận tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ và có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng nhiệm vụ được giao. Phối hợp với các cơ quan chức năng mở các lớp bồi dưỡng kiến thức và nghiệp vụ chuyên môn về công tác tôn giáo cho 1.077 trưởng Ban công tác Mặt trận các khu dân cư, 141 Chủ tịch, Phó Chủ tịch Mặt trận xã, phường, thị trấn và cán bộ làm công tác tôn giáo trong hệ thống MTTQ các cấp trong tỉnh nhằm cập nhật những nội dung, phương pháp mới trong công tác tôn giáo hiện nay.

Trong thời gian tới, Ban Thường trực Ủy ban MT các cấp trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các tôn giáo thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tuyên truyền, vận động đồng bào các tôn giáo sống “Tốt đời, đẹp đạo”, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận



NHỮNG DẤU ẤN CÔNG TÁC MẶT TRẬN... (Tiếp theo trang 12)

tộc thiểu số nghèo của tỉnh được đặc biệt chú trọng với 4.990 nhà được hỗ trợ xây dựng với tổng giá trị gần 56 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo của đồng bào giảm từ 75,5% (2005) xuống còn 69% (2008).

* Giai đoạn 2009 - 2014

- Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và tăng cường, quyền làm chủ của nhân dân được thể hiện ngày càng rõ hơn trong tham gia quản lý kinh tế - xã hội. “Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” hàng năm được cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân quan tâm, hưởng ứng. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, trong cộng đồng: “Tổ tự quản”, “Tổ hòa giải”, “Khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội”; “Gia đình, dòng họ không có người phạm tội, mắc tệ nạn xã hội”; “Khu dân cư hài hòa xóa đói, giảm nghèo và bảo vệ môi trường”; “Xứ đạo bình yên”; “Niệm Phật đường văn hóa”...

- Sau 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” (2001 - 2010) và 05 năm triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ xóa nhà ở dột nát, tạm bợ cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh” (2005 - 2010), Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã huy động được 167,06 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 8.244 nhà đại đoàn kết, 4.526 nhà ở; trợ giúp phát triển sản xuất cho 2.950 gia đình...

- Mặt trận Tổ quốc chủ động tham gia đóng góp ý kiến vào việc xây dựng văn kiện Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và các chương trình hành động của các cấp ủy Đảng; đặc biệt là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số

vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, giám sát hoạt động của cán bộ công chức và đảng viên. Chủ động, tích cực trong phối hợp tham gia, chủ trì tổ chức thực hiện có chất lượng các nội dung, nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016; triển khai lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, các dự thảo Luật quan trọng khác...

* Giai đoạn 2014 - 2019

Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và tăng cường, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã xây dựng hơn 355 mô hình nông thôn kiểu mẫu, tổ tự quản trong cộng đồng dân cư trên toàn tỉnh; 52/117 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 05/24 phường, thị trấn được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị.

Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh huy động được 98.119.450.000 đồng; Chương trình “Nối vòng tay nhân ái”, “Tết vì người nghèo” đã vận động, trao tặng 114.668 suất quà Tết, với tổng giá trị 54,51 tỷ đồng; hỗ trợ và xây dựng thành công 16 mô hình chuyển đổi sinh kế cho người dân 14 xã và 02 thị trấn vùng biển.

Công tác giám sát và phản biện xã hội được quan tâm, Mặt trận và tổ chức thành viên đã triển khai 465 cuộc giám sát chuyên đề; UBMT các cấp đã tổ chức 52 Hội nghị phản biện các chủ trương, tham gia đóng góp ý kiến 35 dự thảo Luật, 630 dự thảo các văn bản Quy phạm Pháp luật; thẩm định 86 Đề án, dự án về chủ trương đầu tư phát triển kinh tế - xã hội...

động, tham gia giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. Giám sát việc thực hiện chính sách tôn giáo, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, tăng cường và củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân tộc. Tiếp tục xây dựng lực lượng cốt cán trong các tôn giáo, là hạt nhân trong công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước cho đồng

bào có đạo và không có đạo, nhằm nâng cao cảnh giác, chủ động phòng chống, phát hiện, ngăn chặn kịp thời những âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Thường xuyên phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức thành viên giữ mối quan hệ với các tôn giáo, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về tôn giáo tới các tầng lớp nhân dân; giám sát, phát hiện các

hoạt động tôn giáo không đúng quy định trên địa bàn, chú trọng ngăn ngừa các hoạt động vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến an ninh trật tự, các hoạt động và sự thâm nhập của “đạo lạ”, hệ phái Tin lành; Kịp thời phản ánh những ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của nhân dân về các vấn đề có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở QUẢNG TRỊ

LÊ HỒNG SƠN

UVTT, Trưởng ban Phong trào, UBMT tỉnh

Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ hết sức quan trọng của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, không những góp phần xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế gắn với xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh và ổn định. Từ năm 2014 - 2019 MTTQ các cấp trong tỉnh đã phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả cao như: mô hình nuôi gà, trồng rau, hoa màu an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP; nhiều mô hình liên kết sản xuất với các doanh nghiệp trong và ngoài nước theo chuỗi giá trị, quy mô lớn, bao tiêu sản phẩm cho người dân như mô hình dưa của Công ty cổ phần thực phẩm Đồng Giao đã trồng mới 150 ha, mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ với Tập đoàn Đại Nam cung cấp phân bón Obi - Ong

biển đã triển khai được 250 ha lúa hữu cơ với tổng sản lượng gần 900 tấn, mỗi hecta canh tác nông dân có lãi 52 – 72 triệu đồng/ha/02 vụ, trồng Dưa lưới ứng dụng công nghệ cao tại thôn Cang Gián, xã Trung Giang, huyện Gio Linh của Công ty Sumitomo - Nhật Bản, kết nối với siêu thị Intimex tại Hà Nội để hợp đồng tiêu thụ sản phẩm... Kết quả đã góp phần gia tăng số hộ giàu và khá giả hàng năm, số hộ nghèo giảm đi rõ rệt, đến cuối năm 2018 tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh còn 9,68% tương ứng với 16.723 hộ.

Giao thông nông thôn có nhiều khởi sắc, nhân dân đã nhận thức được mình là chủ thể thực hiện và hưởng lợi ích trực tiếp từ chương trình xây dựng nông thôn mới và đã tích cực tham gia đóng góp 403,3 tỷ đồng, ủng hộ hàng trăm nghìn ngày công, làm mới và sửa chữa 3.714 km đường giao thông, xây dựng 65 cống làng; nạo vét, nâng cấp 547 km kênh mương nội đồng, hiến trên 771.913 m² đất của gia đình để xây dựng đường giao thông, kênh mương nội đồng được xây dựng theo quy hoạch. Đến nay, toàn tỉnh đã có trên 70% đường trục liên xã được bê tông hóa; 65% đường liên thôn được bê tông hóa, 100% số xã đã có đường ô tô về đến trung tâm. Năm 2018, có 67/117 xã đạt tiêu chí giao thông, đạt 57,26% số xã.

Hàng năm, MTTQ đã tích cực triển khai thực hiện phong trào “Quảng Trị chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, đẩy mạnh vận động Quỹ “Vì người nghèo”. Từ 2014 đến năm 2019, Ban vận động “Quỹ vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã huy động được 98,11 tỷ đồng; nhân dịp Tết Nguyên Đán hàng năm, MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên đã thăm và trao tặng 114.668 suất quà Tết, với tổng giá trị 54,51 tỷ đồng; hỗ trợ 512,55 tấn gạo,

10 tấn gạo nếp cho các hộ nghèo... Ban Cứu trợ Ủy ban MTTQ các cấp đã vận động, hỗ trợ nhân dân vùng bị thiệt hại do thiên tai, xây dựng, sửa chữa trường, lớp học, nhà ở bị thiệt hại do mưa bão gây ra với số tiền trên 36,62 tỷ đồng.

Tham gia thực hiện các tiêu chí văn hóa, MTTQ tỉnh hướng dẫn Mặt trận các cấp tiếp tục nâng cao, chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với các phong trào thi đua yêu nước khác, nhằm động viên khơi dậy trong các tầng lớp nhân dân tinh thần đoàn kết giúp nhau trong cuộc sống. Đến nay, có 117 xã đã tổ chức phát động xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, trong đó có 52/117 xã đã được công nhận đạt chuẩn. Có 148.908/164.458 gia đình được công nhận gia đình văn hóa, 1.039/1.082 làng, bản, khu phố đạt danh hiệu văn hóa. Có 75/104 trung tâm văn hóa - thể thao cấp xã đạt chuẩn theo quy định; 598/996 nhà văn hóa, khu thể thao thôn; 75/104 trung tâm văn hóa thể thao cấp xã đạt chuẩn theo quy định. Số xã đạt tiêu chí về văn hóa là 115/117 xã đạt 98,29% số xã.

Tham gia thực hiện tiêu chí về giáo dục, MTTQ đã đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện thuận lợi cho con em vùng nông thôn, nhất là vùng đặc biệt khó khăn được đến lớp, đẩy mạnh phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Đến nay, 140/141 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; 140/141 xã, phường, thị trấn duy trì đạt chuẩn quốc gia về phổ cập THCS; 70/141 xã, phường, thị trấn đạt phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi. Số xã đạt tiêu chí về giáo dục là 93/117 xã; Phong trào xây dựng “Gia đình học tập”, “Đông họ học tập”, “Cộng đồng học tập” phát triển cả bề rộng và chiều sâu;



Đoạn đường tự quản xây dựng nông thôn mới - Ảnh: TL

đến nay, có 10/10 huyện, thị xã, thành phố và 141/141 xã, phường, thị trấn, 1.082 khu dân cư có chi hội khuyến học.

Phong trào chính trang nông thôn, vệ sinh nông thôn, đường làng ngõ xóm được các tổ chức đoàn thể, địa phương duy trì thường xuyên, hình thành các tổ, đội thu gom rác và tuyên truyền, phát động các phong trào quần chúng bảo vệ môi trường được thực hiện có hiệu quả. Tỷ lệ số xã đạt chỉ tiêu về tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường là 69,2%; tỷ lệ số xã có cảnh quan môi trường được đánh giá xanh, sạch, đẹp, an toàn đạt 77,8%; tỷ lệ số xã có chất thải rắn trên địa bàn và nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất kinh doanh được thu gom, xử lý theo quy định là 66,7%. Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 92,52%, tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sạch theo quy chuẩn quốc gia đạt 47,87%. Số xã đạt tiêu chí về môi trường là 69/117 xã đạt 58,9% số xã.

Tham gia thực hiện tiêu chí về xây dựng hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh; tiêu chí về an ninh, trật tự xã hội. MTTQ và các tổ chức chính trị -

xã hội đã thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tổ chức giám sát được 520 vụ việc liên quan đến thu chi ngân sách trên địa bàn; bình xét và hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, quản lý các nguồn quỹ do nhân dân đóng góp xây dựng các công trình tại địa phương; việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác giải phóng mặt bằng. Phối hợp tham gia và thẩm định trên 258 dự thảo các văn bản Quy phạm pháp luật, các dự án, đề án từ Trung ương đến địa phương về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Đã tổ chức được 1.127 hội nghị góp ý xây dựng các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp với 152.120 lượt người tham gia. Tham gia góp ý xây dựng các dự thảo Luật, văn bản pháp quy được 875 cuộc với 67.852 lượt người tham gia. Tham gia xây dựng cơ chế, chính sách của địa phương được 1.975 cuộc với 92.513 lượt người tham gia và nhất là trong giai đoạn 2016 - 2018 đã có 39.572 lượt ý kiến tham gia góp ý vào quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

Tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong nhân dân, vận động nhân dân

xây dựng nền quốc phòng toàn dân, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTO”, “Toàn dân tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”. Đến nay trên toàn tỉnh đã xây dựng được 192 mô hình phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội ở 1.081 điểm khu dân cư, xã, phường, thị trấn. Nhiều mô hình đã được duy trì và phát huy hiệu quả tốt ở các địa phương, cơ sở như mô hình “Niệm phật đường ổn định” ở xã Triệu Đại (Triệu Phong); “KDC không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, “KDC an toàn về an ninh trật tự” ở huyện Hải Lăng; mô hình “Phật giáo huyện Cam Lộ tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc và xây dựng nông thôn mới”, “Giáo xứ Phước Tuyên chung tay bảo vệ an ninh tổ quốc và xây dựng nông thôn mới”; mô hình “Câu lạc bộ bảo vệ tài sản ngoài trời” ở thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh... Từ kết quả đó, đã có 106/117 xã đạt tiêu chí về an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới.

Có thể khẳng định, Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đã được MTTQ các cấp phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên triển khai đồng bộ, hiệu quả. Tính đến hết năm 2018 số tiêu chí đạt được bình quân/xã tăng lên 14,88 tiêu chí, đã có 52/117 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 44,44%; Tỷ lệ số xã dưới 10 tiêu chí còn 19,6%. Những kết quả trên đã góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương; nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, đồng thời đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác Mặt trận, đổi mới công tác vận động quần chúng hướng vào các phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG CÔNG TÁC GIÁM SÁT PHẢN BIỆN XÃ HỘI CỦA MTTQ CÁC CẤP NHIỆM KỲ QUA

BÙI THỊ NGỌC CẨM

Trưởng ban DCPL - UBMT tỉnh

Giám sát, phản biện xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, qua đó thực hiện tốt hơn chức năng chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Quyết định 217 của Bộ Chính trị về việc ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội” đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chủ động thực hiện giám sát và phản biện, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đạt được những kết quả nhất định, đã tác động tích cực đến việc mở rộng dân chủ, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Từ năm 2015 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì, phối hợp các tổ chức thành viên của Mặt trận, các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai 12 chương trình giám sát. Các lĩnh vực, nội dung giám sát của MTTQ đều xuất phát và tập trung vào việc giải quyết những bức xúc của đông đảo nhân dân trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, hoạt động tư pháp và những lĩnh vực kinh tế - xã hội quan trọng của đất nước, của tỉnh như:



Ký kết trách nhiệm của tập thể Ban Thường trực và người đứng đầu Mặt trận cấp huyện với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ VN tỉnh - Ảnh: T. Long

thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; giám sát thực hiện chính sách đối với người có công; chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số; chính sách quản lý đất đai các cơ sở tôn giáo; chính sách hỗ trợ, bồi thường sau sự cố môi trường biển; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo...

Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, xã chủ trì, phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp tổ chức 980 cuộc giám sát xuất phát từ đòi hỏi thực tiễn của từng địa phương, chủ yếu tập trung vào việc thực hiện chính sách cho người nghèo, người có công với cách mạng, chính sách đối với cán bộ

cơ sở; chính sách về hỗ trợ phát triển sản xuất, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia; việc thực hiện pháp luật trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là trong việc quản lý, sử dụng quỹ đất, giải quyết khiếu nại, tố cáo, cải cách hành chính; việc thực hiện các chính sách trên lĩnh vực giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân...

Bên cạnh đó, công tác phản biện xã hội cũng đạt được kết quả tích cực, MTTQ các cấp đã phối hợp tham gia góp ý kiến vào 35 Dự thảo các Bộ Luật, 245 dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, các dự án, đề án từ Trung ương đến địa phương; tham gia ý kiến thẩm định hơn 77 Đề án, dự án đầu tư

(Xem tiếp trang 20)

PHÁT HUY HIỆU QUẢ CỦA HỘI ĐỒNG TƯ VẤN TRONG CÔNG TÁC GIÁM SÁT VÀ PHẢN BIỆN XÃ HỘI

VÕ CÔNG HOAN

Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn DC&PL

Thực hiện Điều lệ 12 Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nghị quyết Đại hội lần thứ XI (nhiệm kỳ 2014 - 2019) của MTTQVN tỉnh Quảng Trị. Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã quyết định thành lập 03 Hội đồng tư vấn có chức năng tư vấn giúp Ban thường trực UBMTTQVN tỉnh những nội dung liên quan đến các lĩnh vực hoạt động. Trong các Hội đồng tư vấn được thành lập có Hội đồng tư vấn Dân chủ-Pháp luật.

Là tổ chức không chuyên trách, Hội đồng tư vấn Dân chủ-pháp luật có nhiệm vụ nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến, đề xuất với Mặt trận tham gia ý kiến về xây dựng chính sách, pháp luật, tham gia góp ý các Dự thảo Luật, pháp lệnh, các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương của chính quyền địa phương khi được yêu cầu; Tổng hợp ý kiến phản ánh kiến nghị của nhân dân trên các lĩnh vực liên quan đến việc thi hành pháp luật và nghiên cứu đề xuất với Ban Thường trực MTTQVN tỉnh kiến nghị với Đảng, chính quyền và các cơ quan liên quan xem xét sửa đổi, bổ sung ban hành văn bản đáp ứng quyền, lợi ích hợp pháp của công dân và thực tiễn của địa phương; tham gia giám sát, góp ý phản biện các vấn đề được Ban Thường trực giao; tham gia giám sát,

đối thoại, tư vấn việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo theo yêu cầu của Ban Thường trực; tư vấn trong lĩnh vực tổ chức thi hành Luật MTTQVN ở địa phương.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội đồng đã nghiên cứu góp ý kiến 55 Dự thảo Luật và 25 văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh. Nhiều ý kiến góp ý của Hội đồng đã được Ban Thường trực tiếp thu, tổng hợp gửi đến các cơ quan có yêu cầu. Một số văn bản quy phạm có phạm vi điều chỉnh liên quan đến chính sách, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, các thành viên Hội đồng đã tham gia các ý kiến phản biện để bảo đảm tính hợp pháp, khả thi sau khi được ban hành. Tham gia 12 cuộc giám sát do Ban Thường trực tổ chức, trong đó các cuộc giám sát do Hội đồng tư vấn tham mưu đề xuất được Ban Thường trực đưa vào chương trình giám sát như: Giám sát việc bồi thường, hỗ trợ thiệt hại cho các đối tượng bị thiệt hại do sự cố môi trường biển tại các xã, thị trấn vùng biển của huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng; giám sát việc thực hiện khiếu nại, tố cáo ở các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong và một số vụ việc cụ thể tại Đông Hà. Sau giám sát, Hội đồng tư vấn đã tham gia kịp thời các ý kiến để

Ban Thường trực xem xét đề xuất, kiến nghị với các cơ quan tổ chức liên quan về các vấn đề tồn tại cần xử lý, khắc phục được phát hiện qua giám sát.

Ngoài ra, tư vấn giải quyết đơn, khiếu nại tố cáo, kiến nghị của công dân gửi đến Mặt trận để Ban Thường trực ban hành văn bản trả lời, trực tiếp đối thoại 16 đơn thư khiếu nại, kiến nghị kéo dài trong nhiều năm. Một số trường hợp Hội đồng tư vấn đề xuất Ban Thường trực cùng các thành viên Hội đồng tư vấn mời người có đơn đến trụ sở Mặt trận giải thích, hướng dẫn trên cơ sở quy định của pháp luật để công dân thực hiện đúng pháp luật về khiếu nại, tố cáo, chấm dứt việc khiếu nại, tố cáo không có căn cứ. Một số vụ việc kiến nghị tập thể, tranh chấp giữa các cộng đồng dân cư như kiến nghị của 23 hộ dân ở xã Hải Phú trong việc bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1A; Việc tranh chấp đất đai giữa cộng đồng dân cư Thôn Văn Vện, Thôn Trà Trì, Thôn Ba Khê... khi có yêu cầu của Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc cấp dưới. Bên cạnh đó, Hội đồng tư vấn đã xây dựng và trực tiếp báo cáo tập huấn cho đội ngũ cán bộ Mặt trận và cán bộ giám sát cộng đồng ở cơ sở thuộc vùng thực hiện Dự án Tiềm vùng Sông Mê Công các chuyên đề: *"Tham vấn cộng đồng trong thu hồi đất,*

➔ *giải phóng mặt bằng*”, chuyên đề “*Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư*” góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức của đội ngũ cán bộ cơ sở trong việc tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, tạo sự đồng thuận, hạn chế việc khiếu nại, tố cáo phát sinh trong các giai đoạn thực hiện Dự án.

Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế trong tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn như: chưa có kinh nghiệm chủ động trong việc xây dựng kế hoạch hoạt động mà chỉ thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu, kế hoạch của Ban Thường trực; Công tác phản biện chưa thực sự được coi là nhiệm vụ trọng tâm và chưa có phương thức thực hiện công tác phản biện; một số thành viên của Hội đồng bị khuyết nhưng chưa kịp bổ sung.

Để phát huy hiệu quả hoạt động của Hội đồng tư vấn trong thời gian tới cần kiện toàn tổ chức Hội đồng, tăng cường thành viên là các chuyên gia pháp luật có kinh nghiệm hoạt động chuyên trách để có điều kiện nghiên cứu, đề xuất tư vấn kịp thời các vấn đề theo yêu cầu; tạo điều kiện để Hội đồng tham gia phản biện các văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương, đồng thời thường xuyên cập nhật, thông tin, định hướng các vấn đề chính sách, kinh tế-xã hội của địa phương cần quan tâm để nâng cao chất lượng hiệu quả tham mưu, đề xuất hoạt động của các Hội đồng tư vấn.

NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG CÔNG TÁC GIÁM SÁT... (Tiếp theo trang 18)

công về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, huyện. Tổ chức lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân tham gia vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng các cấp, với 369 ý kiến đóng góp; tổ chức Hội nghị phản biện dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI với tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc.

Phát hiện, kiến nghị và góp ý cho các cấp, các ngành nhiều ý kiến chất lượng, góp phần triển khai, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của địa phương sát hợp với thực tiễn, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Tuy nhiên, công tác giám sát và phản biện xã hội còn nhiều mặt hạn chế, như: lựa chọn nội dung giám sát còn lúng túng; kỹ năng, năng lực giám sát của cán bộ còn hạn chế; việc theo dõi thực hiện sau giám sát và phản biện chưa thực sự hiệu quả; còn nhầm lẫn giữa việc tham gia góp ý và phản biện xã hội... Những hạn chế này do phạm vi giám sát và phản biện xã hội rộng, yêu cầu cao trong khi nguồn lực con người và điều kiện vật chất của MTTQ, các đoàn thể còn khó khăn; nhận thức của cán bộ Mặt trận và đối tượng được giám sát, của cấp ủy, chính quyền còn chưa đầy đủ về nhiệm vụ này

Để nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội, phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, bên cạnh việc thực hiện các giải pháp cần thiết như: phát huy vai trò chủ thể, chủ động, tích cực trong xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giám sát, phản biện xã hội hàng năm; tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về công tác giám sát và phản biện xã hội; bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn; bám sát hướng dẫn của cấp trên; tăng cường giám sát vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri và nhân dân; công khai kết luận thanh tra, tính khách quan của các chỉ số hài lòng. Cần thực hiện các giải pháp cụ thể: Tham mưu cụ thể hoá một số quy định của pháp luật liên quan đến thực hiện 217, 218 phù hợp với thực tiễn địa phương; Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan trong thực hiện 217; Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, triển khai thực hiện hình thức giám sát, phản biện chưa thực hiện được và theo dõi việc giải quyết ý kiến, kiến nghị; thực hiện giám sát sau giám sát.

Thực tiễn cho thấy, muốn phát huy giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, bên cạnh những quy định mang tính pháp lý và hướng dẫn của trung ương, cần có sự lãnh đạo sâu sát của cấp uỷ, sự phối hợp của chính quyền và các ban ngành, trình độ, đồng thời cần có sự vào cuộc và tham gia tích cực của các ủy viên UBMT, các nhân sĩ, trí thức, các giới, dân tộc, tôn giáo, các nhà khoa học, các chuyên gia, người uy tín, đoàn viên, hội viên nhằm tạo đồng thuận xã hội, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh.

SỨC LAN TỎA TỪ CUỘC VẬN ĐỘNG “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

NGỌC LAN

Ban Phong trào - UBMT tỉnh

Bắt đầu triển khai từ năm 2009, đến nay cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã đi được một quãng đường 10 năm. 10 năm qua, Ban Chỉ đạo cuộc vận động cấp tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận động, xây dựng các mô hình, có nhiều chính sách hỗ trợ và nhiều chương trình đưa hàng Việt đến với người dân tạo được những chuyển biến rõ nét trong tâm lý và thói quen sử dụng hàng hóa của người tiêu dùng tỉnh Quảng Trị.

Ban chỉ đạo CVD cấp tỉnh và huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động đến đoàn viên, hội viên, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, mục đích của cuộc vận động gắn với nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, các Chương trình, mục tiêu, đề án quốc gia và các phong trào thi đua yêu nước khác. Từ năm 2009-2019, đã phối hợp tuyên truyền được 8.385 cuộc, với hơn 280.000 lượt người tham gia; xây dựng được 2.536 tin, 247 phóng sự, 158 chuyên mục trên truyền hình; 394 tin, 1.207 bài, 89 chương trình phát thanh. Trong đó có rất nhiều chương trình đi về tận những vùng sâu, vùng xa để có cách nhìn cận cảnh về việc hưởng ứng chủ trương



BCD cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 - Ảnh: H. Yên

ưu tiên dùng hàng Việt trong mua sắm tiêu dùng ở nông thôn như: “Vị trí hàng Việt ở các chợ vùng nông thôn”, “Xây dựng thương hiệu nông sản Quảng Trị”, “Gạo sạch Triệu Phong từ đồng ruộng đến thẳng người tiêu dùng”... Có thể thấy, công tác tuyên truyền cuộc vận động được chú trọng trên nhiều kênh, nhiều hình thức phong phú, đa dạng đã tác động tích cực làm chuyển biến, nhận thức và hành vi sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và chất lượng của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của địa phương; thu hút sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân tiêu dùng hàng hóa sản xuất trong nước và tại địa phương mình.

Thông qua chương trình khuyến công, Sở Công Thương đã bố trí 20.327,23 triệu đồng để hỗ

trợ cho các cơ sở, doanh nghiệp tổ chức đào tạo nghề, mở rộng quy mô sản xuất, ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất, xử lý ô nhiễm môi trường, xây dựng đăng ký nhãn mác sản phẩm, xây dựng thương hiệu, quảng bá và tìm kiếm thị trường tiêu thụ hàng hóa, cải tiến mẫu mã, đăng ký thương hiệu sản phẩm. Hàng năm, Sở đã chỉ đạo Phòng xuất nhập khẩu và Hội nhập kinh tế và Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thị, thành phố, các đơn vị, doanh nghiệp liên quan đã tổ chức 04 hội chợ triển lãm cấp tỉnh, cấp vùng; tổ chức 22 đoàn doanh nghiệp tham gia Hội chợ triển lãm tại các tỉnh, thành phố trong nước và nước ngoài; tổ chức 7 đoàn cơ sở, doanh nghiệp tham gia kết nối

cung cầu tiêu thụ hàng hóa; tổ chức 04 đoàn khảo sát thị trường tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài nước. Ngoài ra, Sở Công Thương đã chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh (nay là Cục Quản lý thị trường) tổ chức thực hiện quyết liệt công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường với việc tiến hành kiểm tra 15.825 vụ, xử phạt, xử lý 8.258 vụ với tổng số tiền xử phạt là 15.859.679 đồng, tổng số hàng hóa bị tịch thu có giá trị hơn 61.508.480 đồng.

Trong 10 năm qua, tuy phải chịu nhiều ảnh hưởng suy thoái của nền kinh tế thế giới và trong nước, song nhiều doanh nghiệp của tỉnh đã vượt qua khó khăn để đứng vững và phát triển, đóng góp quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực tạo ra những sản phẩm chiếm được lòng tin của người tiêu dùng, đáp ứng một phần nhu cầu tiêu dùng trong tỉnh, tạo công ăn việc làm cho người lao động, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội ở địa phương. Trong đó, các hoạt động kết nối đưa sản phẩm địa phương vào hệ thống siêu thị, chuỗi bán lẻ hiện đại rất được quan tâm. Đến nay, siêu thị CoopMart Đông Hà đã thực hiện ký hợp đồng tiêu thụ cho 05 cơ sở sản xuất tại địa phương với danh mục trên 50 mặt hàng; Sở Công Thương chọn siêu thị CoopMart Đông Hà để xây dựng mô hình Điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam” tại tỉnh Quảng Trị với quy mô điểm bán hàng khoảng 100m² với 95% hàng hóa, sản phẩm nằm trong khu vực tự chọn của siêu thị, hàng hóa bày bán 100% là hàng hóa được sản xuất trong nước, đáp ứng các tiêu chuẩn

về chất lượng, an toàn thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ và nhãn mác...; Công ty CP TCT Thương mại Quảng Trị đã triển khai hệ thống cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm đặc trưng của địa phương (hay còn gọi là cửa hàng 8S) với 8 sản phẩm gồm: gạo sạch Triệu Phong, cà gai leo An Xuân, tinh dầu thiên nhiên Huyền Thoại, chè vàng hòa tan, dầu lạc Cam Lộ, tinh bột nghệ, hồ tiêu, cà phê Khe Sanh; đặc biệt sản phẩm Tiêu của được doanh nhân Hồ Xuân Hiếu - Tổng Giám đốc Tổng công ty Thương mại Quảng Trị đưa ra thị trường Mỹ và Châu Âu.

Có thể nhận thấy một xu hướng đáng mừng hiện nay là người tiêu dùng Việt Nam nói chung, người dân Quảng Trị nói riêng ngày càng đánh giá cao hàng Việt Nam và những sản phẩm tại địa phương. Khoảng 10 về trước, hàng hóa trên thị trường chủ yếu là các sản phẩm đến từ nhiều nước, và người dân cũng rất chuộng dùng hàng nhập khẩu từ nước ngoài như Thái Lan, Trung Quốc... thì hiện nay, hàng Việt đã chiếm ưu thế từ hệ thống các chợ cho đến các siêu thị. Nhiều doanh nghiệp cũng đã từng bước nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng các sản phẩm để có thể xây dựng thương hiệu, chữ tín trong lòng người dân. Nhiều mô hình nông sản sạch được thực hiện, các gian hàng sản phẩm từ địa phương được tổ chức nhằm quảng bá sản phẩm của địa phương và hàng Việt Nam chất lượng.

Bên cạnh những kết quả đạt được cuộc vận động vẫn còn gặp phải nhiều khó khăn. Như công tác tuyên truyền vận động vẫn chưa thường xuyên, chưa có sự đồng nhịp để tạo

thành một chiến dịch truyền thông hiệu quả vì vậy chưa thực sự tác động mạnh vào tâm lý, hành vi người tiêu dùng; tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm lưu thông bất hợp pháp trên thị trường vẫn còn tiếp diễn, đặc biệt là ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa đã làm ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao; Hoạt động tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh chưa thu hút được các doanh nghiệp có thương hiệu mạnh tham gia, chưa thiết lập được sự kết nối bền vững giữa sản xuất, phân phối và tiêu dùng; một số doanh nghiệp chưa phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong sản xuất sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng; Sự liên kết giữa các doanh nghiệp trong cùng lĩnh vực sản xuất và phân phối chưa chặt chẽ, thống nhất.

Trong thời gian tới, để tiếp tục triển khai thực hiện tốt hơn nữa cuộc vận động, MTTQ các cấp trong tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức, đồng thời, tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường, đảm bảo lưu thông hàng hóa, đáp ứng đầy đủ các loại hàng hóa thiết yếu cho nhu cầu của người dân, Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan, các hiệp hội ngành hàng đẩy mạnh công tác hỗ trợ doanh nghiệp trong các hoạt động xúc tiến thương mại, tổ chức các điểm bán hàng thương hiệu Việt, bán hàng bình ổn thị trường, hoạt động đưa hàng Việt về nông thôn nhất là tại các vùng sâu, vùng xa.

Trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đông Hà đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nhằm tăng cường, phát huy hơn nữa ý chí tự lực tự cường, tinh thần sáng tạo, tự quản của nhân dân hằng hái tham gia thực hiện có hiệu quả phong trào tham gia xây dựng đô thị văn minh.

MẶT TRẬN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ LÀM TỐT CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN THAM GIA XÂY DỰNG ĐÔ THỊ VĂN MINH

Bài & ảnh: **VÕ THỊ HOA HẰNG**

P. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đông Hà

Mặt trận các cấp thành phố đã tích cực phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội triển khai thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với nhiều mô hình, hoạt động tự nguyện, tự quản được xây dựng trong cộng đồng dân cư như: mô hình “Khu dân cư thực hiện hài hoà giảm nghèo và bảo vệ môi trường”; phong trào xây dựng tuyến phố xanh - sạch - đẹp - văn minh; “Ngày chủ nhật xanh”; xây dựng gia đình văn hóa, khu phố văn hóa, phường văn minh; phong trào “toàn dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế”; “toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”...

Năm vừa qua, nhân dân trên địa bàn thành phố đã đóng góp xây dựng được 52 công trình với số tiền trên 2,5 tỷ đồng; phát động xây dựng 15

tuyến phố văn minh; vận động giải phóng mặt bằng 45 công trình; có 52 mô hình giúp nhau thoát nghèo; 45 mô hình liên kết phát triển kinh tế; 72 mô hình thực hiện văn minh đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường; 72 mô hình đảm bảo ANTT. Đến nay, toàn thành phố có 82/83 khu phố đạt văn hóa, có 19 khu phố đạt văn hóa xuất sắc cấp tỉnh; có 50/52 cơ quan, đơn vị, trường học được công nhận đơn vị văn hóa, trong đó, có 17 đơn vị đạt văn hóa xuất sắc; có 20.580/21.640 hộ gia đình đạt văn hóa. Ủy ban Mặt trận thành phố đã chủ động phối hợp Ban Trị sự giáo hội Phật giáo và Công an thành phố Đông Hà tổ chức Lễ phát động “Phật giáo Đông Hà tham gia đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng văn minh đô thị” nhằm phát huy vai trò của các tầng ni, phật tử trên toàn địa bàn tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị và giữ gìn an ninh trật tự.

Công tác vận động chăm lo cho người nghèo, đối tượng chính sách, khó khăn luôn được Mặt trận các cấp quan tâm với nhiều việc làm thiết thực như hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ vay vốn, sinh kế... Nổi bật năm 2018, Quỹ “Vì người nghèo” thành phố đã vận động được trên 2,1 tỷ đồng, đạt 159% kế hoạch đề ra; xây dựng 29 nhà Đại đoàn kết trị giá trên 1,1 tỷ đồng, sửa chữa 21 nhà với số tiền trên 269 triệu đồng; vận động trao 1.138 xuất quà, hỗ trợ khó khăn đột xuất, sinh kế, chữa bệnh, trợ giúp học sinh nghèo... với số tiền trên 1,4 tỷ đồng. Từ đó, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,76%. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc hàng năm được duy trì tổ chức tốt ở 83/83 khu dân cư, ngày hội thực sự đã trở thành nét đẹp sinh hoạt văn hóa truyền thống tại mỗi cộng đồng dân cư.

Bên cạnh đó, Mặt trận các cấp thành phố đã ngày càng

thể hiện rõ nét vai trò của mình trong việc tham gia sâu vào công tác phát huy dân chủ, xây dựng Đảng, xây dựng chính. Việc giám sát, phản biện xã hội được hướng vào những vấn đề nổi cộm mà nhân dân quan tâm, như: giám sát việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; việc thu chi ngân sách; công tác quản lý các dự án; giải phóng mặt bằng... Phản biện Đề án đặt tên, đổi tên đường thành phố Đông Hà; dự thảo Nghị quyết về xã hội hóa trong giáo dục; đề án sắp xếp chia tách, sát nhập các khu phố tại các phường; cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân...

Phát huy những kết quả đạt được, để tiếp tục vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng đô thị văn minh, MTTQ các cấp thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nâng cao nhận thức trong các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, tham gia hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết, phát huy dân chủ, thực hiện tốt các quy ước về xây dựng nếp sống văn minh ở khu dân cư. Đây mạnh thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, nâng



Trồng cây xanh trên các tuyến đường thành phố Đông Hà.

cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, động viên và tổ chức nhân dân tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thường xuyên hướng dẫn và phát huy vai trò nòng cốt của các tổ chức thành viên trong mở rộng, đoàn kết đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn minh đô thị, nâng cao ý thức tự quản, tinh thần làm chủ, sáng tạo trong nhân dân thực hiện tốt năm chủ đề “Quy

hoạch, giải phóng mặt bằng và xây dựng văn minh đô thị”... Đồng thời, tiếp tục thực hiện các giải pháp tăng cường đồng thuận xã hội, làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân. Từ đó tạo hành động chung chặt chẽ, thống nhất và hiệu quả giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị thực hiện sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân, nuôi dưỡng và phát huy mọi tiềm năng, nội lực từ trong nhân dân chung sức xây dựng Đông Hà trở thành đô thị giàu đẹp, văn minh.

CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN THAM GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU

Bài & ảnh: LÊ VĂN PHÚ



Tuyến đường nông thôn mới ở Cam Chính

Trong những năm qua, công tác triển khai thực hiện 05 nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Cam Lộ được Mặt trận các cấp đặc biệt chú trọng, quan tâm. Nổi bật trong phong trào này là công tác vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh kiểu mẫu đã tạo bước đi đột phá, hữu hiệu và bước đầu mang lại

những kết quả đáng ghi nhận.

Xác định công tác xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh là việc làm thường xuyên, liên tục, với tinh thần huy động sức dân để chăm lo cho cuộc sống của nhân dân, không trông chờ, ỷ lại, Mặt trận huyện đã chủ động tham mưu cho cấp ủy phát động phong trào thi đua, đăng ký xây dựng Khu dân cư (KDC) nông thôn mới, đô thị kiểu mẫu; xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Trên cơ sở đó, Mặt trận và các tổ chức thành viên đảm nhận thực hiện những

công trình, phần việc cụ thể để tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện một cách hiệu quả, thiết thực các chủ trương, Nghị quyết, chương trình hành động của địa phương như: Nghị quyết số 02 của BCH Đảng bộ huyện về “Nâng cao hiệu quả sản xuất các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa có thế mạnh của địa phương giai đoạn 2016 - 2020”; Kế hoạch số 38 của BTV Huyện ủy về “Đẩy mạnh việc thực hiện các công trình, phần việc trọng tâm theo Chương trình hành động số 14 - CTr/HĐ của BCH

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM TỈNH LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

Đảng bộ huyện Khóa XV” và Đề án số 01 của UBMT huyện về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động và tập hợp quần chúng trong giai đoạn mới”...

Chỉ sau hơn 02 năm phát động, phong trào đã được các KDC và nhân dân trong toàn huyện đồng tình hưởng ứng, thi đua thực hiện bước đầu đạt được những kết quả nổi bật. Đến cuối năm 2018, toàn huyện đã có 59/113 KDC đăng ký thực hiện mô hình KDC kiểu mẫu, đạt 52,2%. Trong đó, KDC Tân Hiếu - xã Cam Hiếu và KDC Tân Xuân 1 - xã Cam Thành đã được UBND huyện quyết định công nhận đạt chuẩn KDC kiểu mẫu; 07 KDC thực hiện cơ bản đạt từ 65 - 80% theo bộ tiêu chí của huyện đề ra. Đã vận động nhân dân hiến 125.306 m² đất, 34.884.5 công lao động, 27.304 cây ăn quả, cây lấy gỗ các loại; đóng góp hơn 19.439.358.000 đồng để thực hiện các công trình xây dựng nông thôn mới ở địa bàn KDC. Có 104/113 KDC xây dựng công trình thấp sáng đường quê, ngõ phố (chiếm 92% KDC) với hơn 4.032 bóng điện/306 tuyến đường.

Duy trì hoạt động có hiệu quả các mô hình bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý rác thải ở các xã, thị trấn; các tổ chức Hội, đoàn thể đã đảm nhận xây dựng, chăm sóc 348 đoạn đường, tuyến đường tự

quản, tuyến đường kiểu mẫu. Vận động nhân dân đóng góp hàng trăm triệu đồng xây dựng hệ thống pano, áp phích tuyên truyền; đặt chậu hoa, cây cảnh, thùng đựng rác... trên các tuyến đường kiểu mẫu, Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng; phát động ra mắt, thành lập nhiều mô hình hoạt động có hiệu quả góp phần giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường và xây dựng nếp sống văn hóa như: mô hình “Phật giáo Cam Lộ và Giáo xứ Phước Tuyên tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Tự quản bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu ở cộng đồng dân cư”; mô hình “thu gom, phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình”; mô hình “hộ tộc không có người vi phạm pháp luật”, cùng hàng trăm mô hình xây dựng vườn mẫu, cải tạo vườn tạp mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân...

Từ những việc làm và kết quả của phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đã góp phần thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu về kinh tế - xã hội mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XV đã đề ra: Tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 12,5%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; thu nhập bình quân đầu người đạt 36,17

triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,16%, đặc biệt có 04 thôn không còn hộ nghèo (Tân Chính, Cồn Trung, Thanh Nam, xã Cam Chính; Đầu Bình 1, xã Cam Tuyên); hàng năm giải quyết việc làm cho trên 1.000 lao động; tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế đạt 87,7%; tỷ lệ dân số dùng nước sạch nước hợp vệ sinh đạt 96%; Văn hóa – xã hội, giáo dục, y tế có sự phát triển mạnh, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao; quốc phòng – an ninh được giữ vững và tăng cường; mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng, chính quyền ngày càng gắn bó.

Có thể nói rằng, phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng KDC kiểu mẫu, xã nông thôn mới kiểu mẫu... mới chỉ đạt một số kết quả bước đầu. Vẫn còn nhiều nội dung, công trình, phần việc phải tiếp tục nỗ lực, phấn đấu và thực hiện. Song nhìn một cách tổng quát thì diện mạo nông thôn, đô thị trên địa bàn toàn huyện đã có những chuyển biến rõ nét, đời sống nhân dân có bước cải thiện, nâng cao; bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, đường làng, ngõ phố thực sự sáng - xanh - sạch - đẹp, thực sự là những miền quê đáng sống.

HIỆU QUẢ BƯỚC ĐẦU TỪ MÔ HÌNH ĐIỂM

“KHU DÂN CƯ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU”

Bài & ảnh: **TRẦN THẾ NAM**

Trong thời gian qua trên địa bàn huyện Triệu Phong, tình trạng ô nhiễm môi trường nói chung và trên địa bàn huyện vẫn tiếp tục có xu hướng gia tăng, xảy ra nhiều sự cố gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của nhân dân. Nguyên nhân của tình trạng trên là do nhận thức, ý thức trách nhiệm của các ngành, các cấp, doanh nghiệp và người dân còn hạn chế. Nhiều địa phương, đơn vị còn chạy theo lợi ích kinh tế trước mắt, xem nhẹ công tác bảo vệ môi trường; chưa phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm và sự tham gia của các tổ chức xã hội, cộng đồng, người dân. Hệ thống pháp luật, quy chuẩn còn nhiều bất cập, thiếu khả thi; thiếu quy định, tiêu chí, công cụ để sàng lọc, lựa chọn dự án đầu tư, công nghệ sản xuất, xử lý môi trường, kiểm soát hoạt động xả thải của doanh nghiệp. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đấu tranh phòng chống tội phạm và sự phối hợp giữa các ngành, các cấp chưa chủ động, thiếu quyết liệt, chưa thực sự hiệu quả; chế tài xử phạt chưa đủ sức răn đe. Đầu tư cho môi trường còn hạn hẹp, dàn trải, hiệu quả chưa cao. Biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng nhanh, phức tạp, ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống nhân dân. Do đó, sự chung tay bảo vệ môi trường từ mọi tầng lớp nhân dân trong đó có các tổ chức tôn giáo là hết sức cần thiết.

Với thực trạng đó, cùng với việc thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường với các tôn giáo về Bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, giai đoạn 2015-2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với Phòng TN&MT, UBND, UBMTTQVN xã Triệu Hòa thống nhất chọn khu dân cư Bồ Liêu phát động điểm mô hình “*Khu dân cư bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu*”. Đây là khu dân cư có 100% hộ dân đều là Công giáo (*109 hộ với 524 nhân khẩu*) và tham gia sinh hoạt tại Giáo xứ Bồ Liêu, các hộ gia đình ngoài sản xuất nông nghiệp còn làm thêm nghề truyền thống chằm Nón lá. Dù cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt, thường xuyên chịu ảnh hưởng do thiên tai, nhưng vượt lên tất cả, với tinh thần của những con chiên luôn “*Kính Chúa yêu nước*”, bà con nhân dân khu dân cư Bồ Liêu đã nỗ lực vươn lên, phát triển lao động sản xuất, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Xác định mục tiêu của mô hình “*Khu dân cư bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu*” là việc làm cần thiết và cấp bách nhằm nâng cao vai trò, ý thức, trách nhiệm, sự đóng góp của chức sắc và tín đồ tôn giáo đối với nhiệm vụ bảo vệ

môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn dân cư, đồng thời tăng cường xây dựng tình đoàn kết trong khối Đại đoàn kết toàn dân tộc. Thành công của mô hình điểm sẽ tác động mạnh mẽ và tăng cường công tác tuyên truyền, vận động chức sắc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo, cộng đồng dân cư tích cực hưởng ứng và tham gia thực hiện Chương trình phối hợp về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2017 – 2020 trên địa bàn huyện, góp phần đáng kể trong việc mang lại môi trường trong lành, cuộc sống an vui, hạnh phúc của nhân dân.

Ngay từ khi đăng ký phát động mô hình điểm, người dân nơi đây đã có sự đồng thuận cao, Linh mục quản xứ Bồ Liêu cũng hết sức đồng tình ủng hộ, động viên, khích lệ; cùng với sự chỉ đạo, hướng dẫn tích cực của UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN xã Triệu Hòa, Ban Vận động xây dựng mô hình điểm đã xây dựng kế hoạch, đề ra các mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ: Tăng cường và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, thái độ, hành vi của cộng đồng dân cư trong việc tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tổ chức họp khu dân cư, thống nhất các nội dung cam kết tham gia bảo vệ môi trường của từng hộ gia đình với các nội dung theo tiêu chí đã đề ra; thực hiện bảo vệ môi

trường trong sinh hoạt như: Giữ gìn nơi ở của gia đình sạch sẽ, có nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh; thu gom và đổ rác thải đúng nơi quy định, đổ rác đúng giờ; thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn; hạn chế sử dụng túi nilon trong sinh hoạt; giữ gìn vệ sinh chung, đường làng, ngõ xóm, nơi công cộng sạch sẽ; không thả rông súc vật, không để vật nuôi phóng uế ra đường, nơi công cộng; không vứt xác động vật bừa bãi; trồng và bảo vệ cây xanh...; thực hiện bảo vệ môi trường trong sản xuất, kinh doanh như: Chuồng trại chăn nuôi đảm bảo hợp vệ sinh, không để khí thải, chất thải gây ô nhiễm môi trường; không sử dụng các chất cấm trong chăn nuôi, trồng trọt, chế biến thực phẩm; không vứt vỏ bao bì thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật bừa bãi sau khi sử dụng; thực hiện thu gom để vào các bể chứa chung để xử lý đúng quy trình... 100% các hộ gia đình đã nhất trí tham gia ký bản cam kết thực hiện bảo vệ môi trường.

Sau một năm tổ chức phát động, hiệu quả của mô hình đã thể hiện khá rõ nét, đã tạo được ý thức, thói quen trong cộng đồng dân cư tham gia thực hiện bảo vệ môi trường; từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu công tác bảo vệ môi trường; thành lập Tổ tự quản bảo vệ môi trường của khu dân cư... Theo đánh giá sơ bộ về kết quả triển khai thực hiện giai đoạn I tại khu dân cư Bồ Liêu cho thấy: Có 95/109 hộ đã có 104/109 hộ sử dụng nước sạch, có bể chứa nước sinh hoạt đảm bảo, nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh theo quy định; 100% hộ gia đình chăn nuôi có chuồng trại đảm bảo không xả thải ra môi trường; hầu hết các hộ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ



Ra quân làm vệ sinh môi trường

và nuôi trồng thủy sản đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường; đã lắp đặt hệ thống chiếu sáng và trồng được hơn 500m cây xanh tạo bóng mát và cảnh quan các trục đường nội thôn; định kỳ hàng tháng huy động 100% hộ dân tham gia ra quân làm vệ sinh môi trường các đường làng ngõ xóm và thành lập Tổ thu gom rác thải sinh hoạt mỗi tháng 02 lần vận chuyển về bãi rác tập trung của thôn; trên các đồng ruộng trong khu dân cư không còn tình trạng vứt vỏ bao bì thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật bừa bãi sau khi sử dụng...

Từ những việc làm và kết quả bước đầu nói trên, phải khẳng định rằng, việc tổ chức phát động xây dựng mô hình đã có sự thống nhất cao từ nhận thức đến hành động trong lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện giữa cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức thành viên với Mặt trận ở địa phương và khu dân cư. Thông qua việc phát động xây dựng mô hình đã phát huy được trách nhiệm của mọi

thành phần trong cộng đồng dân cư, đặc biệt là vai trò của các cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, chức sắc tôn giáo, người tiêu biểu trong cộng đồng dân cư, trưởng thôn, trưởng các họ tộc trong việc xây dựng mô hình.

Tin tưởng rằng, trong thời gian tới với sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền địa phương, sự vào cuộc tích cực, nhiệt tình, có trách nhiệm của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; sự ủng hộ, động viên, khích lệ của Linh mục quản xứ, cán bộ và nhân dân thôn Bồ Liêu, xã Triệu Hòa sẽ đồng lòng, đồng sức xây dựng thành công mô hình điểm "*Khu dân cư bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu*" theo đúng lộ trình đã đề ra, cùng với các khu dân cư khác trên địa bàn thực hiện tốt tiêu chí số 17 trong 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, góp phần đưa xã Triệu Hòa về đích nông thôn mới trong thời gian sớm nhất./.

HƯỚNG HÓA: PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA GIÀ LÀNG, TRƯỞNG BẢN Ở VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

KIM HUỆ

Là những người am hiểu phong tục, tập quán của đồng bào, trực tiếp truyền đạt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với bà con dân bản. Các già làng, trưởng bản ở huyện miền núi Hướng Hóa đã và đang phát huy vai trò của mình trong việc vận động đồng bào dân tộc thiểu số tích cực thi đua lao động sản xuất giỏi, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh biên giới quốc gia.

Hướng Hóa là huyện miền núi biên giới, với bản sắc văn hóa đa dạng của các dân tộc thiểu số là Vân Kiều, Pa Kô. Nhiều già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Hướng Hóa là những tấm gương tiêu biểu trong phong trào cách mạng qua các thời kỳ. Ngày nay, các già làng, trưởng bản vẫn là tấm gương sáng trong mỗi bản làng, được dân làng suy tôn, kính trọng. Tiếng nói, việc làm của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng người dân tộc thiểu số ở Hướng Hóa giữ một vai trò hết sức quan trọng, tác động mạnh mẽ đến mọi tầng lớp nhân dân.

Anh dũng trong chiến đấu, sẵn sàng hy sinh một phần xương máu trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Khi trở về địa phương, già làng Pả Hiền, người dân tộc Vân Kiều ở bản 4, xã Thuận, huyện Hướng Hóa luôn là tấm gương đi đầu trong lĩnh vực phát triển kinh tế. Với cái tuổi xưa nay hiếm nhưng già làng Pả Hiền vẫn tích cực chăm lo, hăng say lao động và đã đem

lại thành quả đáng khâm phục với 2ha cao su, 1ha chuối, 1ha sắn và một đàn bò, dê. Từ việc trồng trọt và chăn nuôi đó, đã mang lại cho gia đình già làng Pả Hiền thu nhập mỗi năm gần 100 triệu đồng. Đặc biệt hơn nữa, già làng Pả Hiền luôn sẵn lòng đi đến từng nhà trong thôn để vận động, hướng dẫn cho bà con dân bản cách làm ăn hiệu quả. Dần dần, bà con ở đây đã thay đổi nếp nghĩ, nếp làm. Vì vậy, bộ mặt thôn bản đã có nhiều đổi thay. Hiện nay, đời sống nhân dân trong bản đã được nâng lên đáng kể, với thu nhập bình quân đầu người ngày càng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm, trong bản khá nhiều hộ đã làm được nhà kiên cố, mua sắm các vật dụng gia đình, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt. Già làng Pả Hiền chia sẻ: “*Với vai trò là già làng, bản thân tôi không chỉ cố gắng xây dựng kinh tế cho gia đình mình mà còn tuyên truyền, vận động bà con dân bản ở đây chăm lo phát triển kinh tế. Làm được như vậy mới có thể xóa được đói, giảm được nghèo*”.

Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế gia đình, già làng Pả Hiền

còn tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Hiểu được mục đích, ý nghĩa của việc mở rộng con đường sẽ mang lại nhiều thuận lợi cho giao thông đi lại và tạo cho các em nhỏ một mái trường để vui chơi, học tập. Nên gia đình ông đã hăng hái, đi đầu trong việc tự nguyện hiến 1.500m² đất để xây dựng đường liên thôn và 600m² đất để xây dựng điểm trường mầm non của xã. Vì vậy, thấy được hiệu quả từ việc làm ý nghĩa của già làng, trong thôn bản đã xuất hiện khá nhiều hộ gia đình tự nguyện hiến đất để xây dựng các công trình phúc lợi, đáp ứng nhu cầu dân sinh, góp sức để cùng nhau xây dựng xã sớm đạt chuẩn nông thôn mới.

Hướng Hóa có 11 xã giáp biên với nước bạn Lào. Ở những tuyến biên giới, dân cư chủ yếu là đồng bào dân tộc ít người, nhận thức về chủ quyền biên giới còn hạn chế. Từ các phong trào, cuộc vận động, trong đó có sự vào cuộc tích cực của già làng, trưởng bản, đến nay hầu hết dân cư ở các vùng biên giới của huyện Hướng Hóa tích cực tham gia, thực hiện (Xem tiếp trang 31)

**CÔNG TÁC
CHĂM LO
CHO
NGƯỜI NGHÈO
CỦA UBMT
HẢI LĂNG**

PHẠM THỊ TUYẾT
Ủy viên TT UBMT huyện Hải Lăng



Tặng bò giống cho hộ nghèo - Ảnh: T. Long

Hải Lăng là một huyện thuần nông, thuộc phía Nam tỉnh Quảng Trị, có 20 đơn vị hành chính, gồm 19 xã và 01 thị trấn; có 105 khu dân cư; dân số toàn huyện có trên 86 nghìn người, là một huyện sản xuất chủ yếu là nông nghiệp, đời sống Nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao (10,73%), nhà ở tạm bợ, dột nát còn nhiều. Xác định công tác chăm lo, hỗ trợ cho người nghèo phát triển kinh tế, xóa nhà tạm bợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo gắn với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác Mặt trận. Từ đó, Ban Thường trực UBMT huyện đã chủ trì, phối hợp, hướng dẫn UBMT các cấp trong

huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả công tác vận động ủng hộ “Ngày vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội, nhằm đóng góp tích cực vào công tác xóa đói, giảm nghèo ở địa phương.

Hàng năm, Ban Thường trực UBMT - Ban vận động “Ngày vì người nghèo” huyện đã xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu vận động cho các xã, thị trấn để chủ động triển khai thực hiện tốt việc vận động, ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” ở từng đơn vị; tổ chức phát động đợt cao điểm “Ngày vì người nghèo”, kêu gọi các tổ chức, các nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện; các cơ quan, đơn vị, tổ chức và các trường học trên địa bàn huyện hưởng ứng tham gia thực hiện. Đồng thời, tranh thủ sự lãnh đạo của Ban thường vụ Huyện ủy, sự phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên để chủ động liên hệ các nguồn lực bên ngoài, các tổ chức từ thiện, các doanh nghiệp, con em làm ăn xa quê sinh sống ở các tỉnh, thành phố trong cả

nước quan tâm, sẻ chia chăm lo cho người nghèo để ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”. 5 năm qua UBMT - Ban vận động đã huy động được 15,2 tỷ đồng; trong đó từ nguồn của tỉnh hỗ trợ 4,53 tỷ đồng; cấp huyện vận động 5,32 tỷ đồng, tặng 2,94 tỷ đồng; quỹ cấp xã 5,33 tỷ đồng, tặng 3,73 tỷ đồng (so với nhiệm kỳ trước); hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong các dịp lễ, tết 8.188,3 triệu đồng; hỗ trợ cho những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn rủi ro 508,1 triệu đồng; hỗ trợ cho các hộ nghèo phát triển sinh kế 370,0 triệu đồng.

Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc, thực hiện Chương trình “Nói vòng tay nhân ái” do UBMTTQ Việt Nam tỉnh phát động, MTTQ Việt Nam huyện đã chủ động phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên tổ chức tốt việc tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân tham gia; hướng dẫn UBMT các xã, thị trấn nắm tình hình hộ nghèo, hộ cận nghèo, những người gặp khó khăn, hoạn nạn để có

kế hoạch tổ chức thăm, tặng quà kịp thời vào dịp Tết đến, Xuân về. Kết quả hàng năm tất cả các hộ nghèo, hộ cận nghèo, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn đều được trao quà trong dịp Tết. Năm 2019, thực hiện Chương trình “Nối vòng tay nhân ái”, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện phối hợp với các tổ chức thành viên vận động, kêu gọi các đơn vị, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, cán bộ, công chức các cơ quan trên địa bàn với số tiền 1.674,1 triệu đồng, trong đó cấp huyện vận động và phân bổ cho các xã, thị trấn 1.744 suất, trị giá 830,3 triệu đồng và trao tặng 2 nhà Đại đoàn kết, trị giá 90 triệu đồng; các xã, thị trấn đã trao 2.510 suất quà, trị giá 753,8 triệu đồng.

Hàng năm, Ban Thường trực UBMT huyện chỉ đạo UBMT các xã,

phối hợp với chính quyền khảo sát, lập danh sách nhà tạm bợ, dột nát của hộ nghèo, hộ cận nghèo; trên cơ sở đó UBMT huyện xây dựng kế hoạch xóa nhà tạm bợ, dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và giao chỉ tiêu cụ thể cho các xã, thị trấn vận động để hỗ trợ xây dựng mới và tu sửa nhà ở, cùng với sự hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước theo Quyết định 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng tránh bão, lụt khu vực miền Trung. Trong nhiệm kỳ qua đã hỗ trợ xây dựng mới và nâng cấp sửa chữa 425 nhà tình nghĩa, nhà ĐDK cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, trị giá 12,4 tỷ đồng, giúp cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo có căn nhà vững chắc để từng bước vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện tiêu chí nhà ở trong

xây dựng nông thôn mới. Đến nay, hộ nghèo giảm còn 5,7%, đã góp phần thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tạo động lực, mang lại niềm tin để người nghèo vươn lên trong cuộc sống, thể hiện nghĩa cử cao đẹp, truyền thống nhân văn, nhân đạo của dân tộc Việt Nam.

Những kết quả đó đã cho thấy công tác Mặt trận ở Hải Lăng không ngừng được đổi mới về nội dung, nâng cao chất lượng, đã chủ động phối hợp thực hiện tốt các cuộc vận động, tạo thành phong trào sâu rộng có sức lan tỏa góp phần nâng cao nhận thức của các cấp các ngành trong việc chung tay, góp sức quan tâm chăm lo cho người nghèo, thực hiện chương trình an sinh xã hội.

HƯỚNG HÓA: PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA GIÀ LÀNG, TRƯỞNG BẢN... *(Tiếp theo trang 29)*

tốt công tác bảo vệ đường biên, cột mốc, góp phần ổn định, củng cố an ninh quốc phòng tuyến biên giới Việt – Lào. Tiêu biểu có già làng Côn Nghĩa, năm nay hơn 70 tuổi, ông vẫn thường xuyên tham gia vào những đợt tuần tra của lực lượng Biên phòng và dân quân tự vệ địa phương. Ông là già làng, đồng thời là Trưởng ban Mặt trận thôn PrinC, xã A Dơi, huyện Hướng Hóa. Không những tự nguyện tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, với vai trò của mình, già làng Côn Nghĩa tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân trong thôn cùng chung tay, góp sức bảo vệ đường biên, cột mốc. Với ông, bảo vệ đường biên, cột mốc

biên giới cũng đồng nghĩa với bảo vệ ngôi nhà của chính mình, cần phải làm bằng tất cả tinh thần và trách nhiệm. Ông Côn Nghĩa chia sẻ: *“Tôi cùng với các chiến sỹ Đoàn biên phòng luôn tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho bà con dân bản không xâm canh, xâm cư, qua lại biên giới trái phép. Nhờ đó, bảo vệ nguyên trạng đường biên cột mốc và làm tốt công tác giữ gìn an ninh biên giới. Và làm cho mối quan hệ của bà con 2 bên biên giới luôn gắn bó. Qua đó, góp phần làm cho cuộc sống của bà con vùng biên ngày càng đi lên”*.

Trong những năm qua, được Đảng, Nhà nước quan tâm thực

hiện nhiều chính sách ưu đãi đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, diện mạo ở huyện miền núi biên giới Hướng Hóa đã có nhiều khởi sắc, đời sống của người dân không ngừng được cải thiện. Với vốn hiểu biết phong phú, nhất là về phong tục, tập quán và bản sắc văn hóa dân tộc mình, các già làng, trưởng bản đã phát huy vai trò của mình trong việc gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Đồng thời, xóa bỏ các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan, tích cực động viên nhân dân phần đầu vươn lên phát triển kinh tế xóa đói, giảm nghèo xây dựng quê hương làng, bản ngày càng giàu đẹp.

Xây dựng vườn mẫu **Ở XÃ CAM HIẾU**

Bài & ảnh: **THANH LÊ**

Trên cơ sở bộ tiêu chí xây dựng vườn mẫu nông thôn mới (NTM) áp dụng trên địa bàn huyện Cam Lộ, tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ từ cấp trên, xã Cam Hiếu đã đẩy mạnh việc triển khai xây dựng vườn mẫu cho các hộ trên địa bàn. Theo khảo sát của xã Cam Hiếu, trên địa bàn có 278/1.736 hộ có diện tích vườn từ 250 m² trở lên, vườn lớn nhất có diện tích 1.500m². Sau khi hoàn thành chương

đã chọn hỗ trợ 17 hộ tiêu biểu ở 8 thôn trên địa bàn thực hiện cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu, trong đó có 2 hộ được hỗ trợ thực hiện mô hình trồng rau sạch và 15 hộ trồng cây ăn quả. Theo đó, từ năm 2018, UBMTTQVN tỉnh hỗ trợ nguồn kinh phí không lãi suất 500 triệu đồng/17 hộ trong thời gian 5 năm cho các gia đình có điều kiện phát triển sản xuất tăng thêm nguồn thu nhập. Sau 5 năm, các hộ gia đình sẽ hoàn lại số tiền này để

thực hiện để đôn đốc, nhắc nhở và giải quyết các vướng mắc, khó khăn kịp thời.

Đến các hộ xây dựng vườn mẫu, cảm nhận đầu tiên của chúng tôi đó là quyết tâm lớn của địa phương trong việc chỉ đạo xây dựng vườn mẫu và sự hưởng ứng tích cực của người dân trong cải tạo vườn tạp. Sau khi có chủ trương về cải tạo vườn tạp để nâng cao hiệu quả kinh tế, chị Phạm Thị Nam, thôn Tân Hiếu đã tích cực triển khai thực hiện. Trên diện tích vườn tạp của gia đình, chị Nam đã cải tạo, quy hoạch lại để trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao hơn như ổi, cam, bưởi da xanh... Đặc biệt, từ sau khi nhận được hỗ trợ nguồn vốn 30 triệu đồng từ UBMTTQVN tỉnh, chị Nam tiếp tục cải tạo thêm 2 sào vườn tạp để trồng thêm xoài, chôm chôm, bơ, ổi... Đến nay, các cây trồng mới đang sinh trưởng và phát triển tốt, đến cuối năm 2019 một số loại cây sẽ cho thu hoạch vụ đầu tiên. Chị Nam cho biết: “Nguồn vốn hỗ trợ đã động viên kịp thời, tạo thêm điều kiện để gia đình chúng tôi tiếp tục quy hoạch, cải tạo vườn tạp, đưa cây trồng có giá trị kinh tế cao vào thay thế các loại cây trồng truyền thống. Quá trình xây dựng vườn mẫu tôi cũng nhận thấy mô hình này đem lại nhiều lợi ích, không chỉ nâng cao thu nhập mà còn làm đẹp thêm cảnh quan, môi trường tại vùng nông thôn. Do vậy trong thời gian tới tôi sẽ tiếp tục cải tạo diện tích còn lại để làm cho vườn thêm hoàn thiện hơn, đẹp hơn và nâng cao thu nhập cho gia đình”.



Kiểm tra việc triển khai xây dựng vườn mẫu trên địa bàn xã Cam Hiếu

trình xây dựng NTM và thực hiện xây dựng NTM kiểu mẫu, với sự hỗ trợ của địa phương, nhiều hộ đã thực hiện thành công việc cải tạo vườn tạp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, thu nhập bình quân đạt từ 30-35 triệu đồng/vườn/năm. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, số vườn có thu nhập cao còn hạn chế, mỗi thôn chỉ có từ 1-2 vườn. Được sự hỗ trợ vốn không lãi suất từ UBMTTQVN tỉnh, xã Cam Hiếu

tiếp tục hỗ trợ cho những mô hình khác. Để việc xây dựng vườn mẫu trên địa bàn đem lại hiệu quả, xã Cam Hiếu đã đẩy mạnh việc tuyên truyền giúp người dân hiểu rõ lợi ích của việc xây dựng vườn mẫu; giúp các hộ hiểu rõ hơn về bộ tiêu chí xây dựng vườn mẫu NTM của huyện Cam Lộ để tự giác thực hiện. Đồng thời, chính quyền địa phương cũng thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra tiến độ

(Xem tiếp trang 34)

ĐIỂM SÁNG TRÊN MẶT TRẬN GIẢM NGHÈO

TRƯƠNG THỊ LAN CHI



MTTQ thành phố Đông Hà tặng quà cho hộ nghèo - Ảnh: H. Hằng

Xác định giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ quan trọng, trong những năm qua, Mặt trận và các tổ chức thành viên phường Đông Lương tích cực vận động các tầng lớp nhân dân tham gia cuộc vận động “Ngày Vì người nghèo” với nhiều hình thức hỗ trợ thiết thực chăm lo cuộc sống cho người nghèo, nhận được sự quan tâm giúp đỡ đặc biệt của mọi tầng lớp nhân dân trong toàn phường. Trong 5 năm qua, đã có hàng trăm hộ nghèo, cận nghèo, hộ chính sách được giúp đỡ, hỗ trợ để thoát nghèo, vươn lên trong cuộc sống. Theo đó, tỷ lệ hộ nghèo của phường bình quân hàng năm giảm từ 7 - 10 hộ. Ước tính đến cuối năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo toàn phường chỉ còn 2,95%, trong khi chỉ tiêu nghị quyết

hàng năm giảm từ 5 - 7 hộ.

Để có những con số ấn tượng trên, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã luôn chủ động triển khai các phong trào, hoạt động nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội, lấy công tác tuyên truyền, vận động làm trọng tâm nhằm khơi dậy lòng nhân ái của các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài địa phương. Một trong những điểm sáng của công tác giảm nghèo là việc vận động sự đóng góp của toàn xã hội, kêu gọi sự chung tay của cả cộng đồng để giúp đỡ, hỗ trợ người nghèo vươn lên, vượt qua khó khăn trong cuộc sống với nhiều mô hình đa dạng, cách làm thiết thực ý nghĩa như “hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết”, “nhận đỡ đầu có địa chỉ”, “hỗ trợ con giống- phương tiện sinh kế” giúp người nghèo về tư liệu sản xuất, giúp con em hộ nghèo được đi học,

giúp người nghèo khi ốm đau, giúp cứu đói lúc giáp hạt, lúc khó khăn hoạn nạn.... Từ năm 2014 đến nay, UBMT phường đã vận động được hơn 320 triệu đồng, xây mới 8 nhà đại đoàn kết, huy động trên 10.000 suất cháo, 250 đơn vị máu, 1.230 suất quà cho các em học sinh.

Ngoài ra công tác “Đền ơn đáp nghĩa” cũng được thực hiện rộng khắp. Các tổ chức thành viên của Mặt trận có nhiều hoạt động giúp đỡ, chăm lo những gia đình chính sách. Trong đó, xây mới và sửa chữa hơn 14 nhà tình nghĩa trị giá 670 triệu đồng, tặng gần 230 suất quà tình nghĩa. Phong trào vận động toàn dân thực hiện công tác cứu trợ và giúp đỡ các gia đình bị thiên tai, hoạn nạn, sự cố nghiêm trọng, khó khăn đột xuất cũng được MTTQ và tổ chức thành viên thực hiện, mang lại hiệu quả thiết thực. Cuộc vận động cũng được nhiều tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài địa phương tham gia giúp đỡ bằng tiền, hàng hóa, nhiều tổ chức tôn giáo đã có nhiều hình thức chăm lo trực tiếp ở khu dân cư.

Bên cạnh đó mặt trận tích cực chỉ đạo các tổ chức thành viên thực hiện quyết liệt, đồng bộ, kịp thời các chính sách hỗ trợ về vay vốn, y tế, giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm cho hộ nghèo, hộ cận nghèo để họ yên tâm lao động sản xuất. Theo đó đã giải quyết tốt các chính sách cho hộ nghèo, cận nghèo đến nay 100% hộ dân đã được cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, cận nghèo, miễn,

giảm học phí cho 305 lượt học sinh thuộc hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn, hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi cho 352 hộ nghèo, cận nghèo (số tiền trên 14 tỷ đồng), hỗ trợ tiền điện cho 150 lượt hộ nghèo, trao vốn, công cụ, con giống, phương tiện làm ăn cho gần 109 lượt hộ nghèo với số tiền trên 100 triệu đồng, hàng năm đào tạo nghề từ 100-200 lao động là con em hộ nghèo, hộ cận nghèo và khó khăn có cơ hội tìm kiếm việc làm và xuất khẩu lao động. . .

Để có những kết quả đó cần có sự vào cuộc và đồng thuận của cả cộng đồng và hệ thống chính trị bằng những việc làm cụ thể đi kèm với các giải pháp hỗ trợ phù hợp, tạo điều kiện cho hộ nghèo

vươn lên thoát nghèo. Trong đó, nổi bật là vận động doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, cá nhân trong và ngoài địa phương nhận đỡ đầu, giúp đỡ hộ nghèo. Tiêu biểu là sự ủng hộ tích cực của Tập đoàn Vingroup, ngân hàng BIDV, công ty Cao su, MDF, Xi măng Bim Sơn, gia đình bà Nguyễn Thị Em khu phố Vĩnh Phước. . . Các đơn vị này đã hỗ trợ xây dựng cho địa phương nhiều công trình phúc lợi xã hội như tháp chuông, học bổng cho học sinh nghèo, nhà tình thương. . . Cách làm này đã phát huy hiệu quả cao từ sự tự nguyện, tận tâm giúp đỡ, hướng dẫn cách làm ăn của người đỡ đầu. Từ đó, mỗi năm có 100% hộ nghèo được nhận đỡ đầu và tỷ lệ thoát nghèo đạt từ 7-10 hộ/năm. Điều

này cũng đồng nghĩa với việc hàng trăm hộ đã vượt qua được khó khăn, chí thú làm ăn, vươn lên thoát nghèo, góp phần đẩy mạnh thực hiện chương trình giảm nghèo, thực hiện tốt các chính sách xã hội của địa phương.

Giảm nghèo bền vững là chuyện không hề đơn giản khi chuẩn nghèo mới luôn được nâng cao, hộ phát sinh mới, hộ tái nghèo. . . luôn là những thách thức. Tuy nhiên với tinh thần trách nhiệm sự quyết tâm của chính quyền địa phương và đặc biệt là sự vào cuộc mạnh mẽ của Mặt trận và các tổ chức thành viên, tin rằng đây là điểm sáng trong công tác giảm nghèo của Mặt trận Đông Lương thời gian tới.

Xây dựng vườn mẫu... (Tiếp theo trang 32)

Để xây dựng được một vườn cây ăn quả mướt xanh như ngày hôm nay, ông Hoàng Văn Lương, thôn Vĩnh Đại phải trải qua gần 3 năm quy hoạch, cải tạo và tìm giống cây trồng phù hợp. Trên 3 sào vườn tạp, trước đây ông Lương chủ yếu trồng lạc. Tuy nhiên, lạc chỉ trồng được 1 vụ/năm, thời gian còn lại toàn bộ diện tích đất bỏ hoang, cây dại mọc nên hiệu quả kinh tế chưa cao. Thực hiện chủ trương cải tạo vườn tạp của địa phương, ông Lương tìm hiểu rồi quy hoạch, bố trí lại vườn nhà, phân chia các khu đất riêng để đưa vào các loại cây trồng phù hợp. Ông chọn những loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như cam, quýt, bưởi da xanh. . . để trồng, đến nay, các loại cây sẽ cho thu hoạch vụ đầu tiên. Ông Lương cho biết thêm: “Sau khi cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu, đưa các loại cây có giá trị kinh tế cao vào trồng và chăm sóc, hiệu quả kinh tế được nâng lên đáng kể, cao hơn rất nhiều so với các giống cây trồng cũ. Tôi học tập và tuân

thủ theo quy trình sản xuất sản phẩm sạch, an toàn nên các loại trái cây sau khi thu hoạch đều được các thương lái đặt mua ngay tại vườn với giá khá cao. Sắp tới, tôi dự kiến sẽ tiếp tục cải tạo thêm 1,5 sào đất vườn còn lại để trồng cây ăn quả, xây dựng thêm tường rào, hệ thống nước tưới để hoàn thiện vườn mẫu, đồng thời cải thiện thu nhập cho gia đình”.

Theo bộ tiêu chí về xây dựng vườn mẫu NTM áp dụng trên địa bàn huyện Cam Lộ, một khu vườn được công nhận là vườn mẫu khi đảm bảo các tiêu chí về quy hoạch; có ứng dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất. Bên cạnh đó, sản phẩm từ vườn phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; giá trị trên 75% sản phẩm bán được ra thị trường. Về môi trường, cảnh quan: tỉ lệ hàng rào xanh hoặc hàng rào lưới B40 bao quanh vườn đạt trên 80%; chuồng trại chăn nuôi đúng quy cách kĩ thuật, đảm bảo vệ sinh, có hồ xử lí chất thải hữu cơ. . . Và đặc biệt là tổng thu nhập tối thiểu từ kinh tế vườn trong 1

năm sau khi trừ chi phí sản xuất đạt từ 80-100 triệu đồng/ha. Ông Trần Thanh Hoài, Chủ tịch UBMTTQVN xã Cam Hiếu chia sẻ: “Với nguồn vốn 500 triệu đồng từ UBMTTQVN tỉnh, địa phương đã hỗ trợ 17 hộ xây dựng vườn mẫu. Kết quả bước đầu cho thấy, các hộ đã thực hiện cải tạo vườn tạp, đưa các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao vào trồng thay thế giống cây cũ. Đến nay, đa số cây trồng mới tại các vườn đang sinh trưởng và phát triển tốt, đa số các hộ cũng đã xây dựng được tường rào, có hệ thống nước tưới và áp dụng tiến bộ KHKT vào quá trình sản xuất. . . Các vườn rau đã cho thu nhập khá cao, bình quân từ 300- 350 ngàn đồng/ngày. Từ những khu vườn mẫu xây dựng được, địa phương sẽ rút kinh nghiệm, tiếp tục tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ và động viên người dân phát huy nội lực để xây dựng thêm nhiều vườn mẫu đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần cùng địa phương hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng NTM kiểu mẫu trong thời gian tới”.

KÝ ỨC NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC MẶT TRẬN TRONG NHỮNG BUỔI ĐẦU TỈNH NHÀ MỚI TÁI LẬP

Ông Lê Văn Hoan - Nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị giai đoạn 1989 - 1998



Ngày 01/7/1989 tỉnh Quảng Trị chính thức được tái lập gồm 4 đơn vị hành chính cấp huyện. Trước những yêu cầu cách bách của công tác vận động quần chúng, ngày 17/7/1989, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ra quyết định số 23-QĐ/TV về việc thành lập Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Thị xã Đông Hà lúc đó bị chiến tranh tàn phá nặng nề, anh em cán bộ Mặt trận Bình Trị Thiên được phân công ra Quảng Trị chỉ có 5 người, phải mượn nhờ trụ sở của Thanh niên Đông Hà làm nơi công tác. Phải nói rằng, tình hình vào thời điểm ấy đặt ra nhiều vấn đề cấp

bách, đó là bố trí công tác cho đội ngũ cán bộ mới tách tỉnh, tình trạng mù chữ cao, nông dân thiếu đất sản xuất, trật tự an toàn xã hội chưa ổn định, thiếu lương thực, cơ sở vật chất phục vụ công việc quá thiếu thốn, hậu quả chiến tranh còn nặng nề...

Nhưng với khí thế phấn khởi của toàn dân sau khi tỉnh nhà được tái lập, Mặt trận tỉnh đã bắt tay ngay vào việc vận động thi đua lao động sản xuất, khai hoang phục hóa để lấy đất sản xuất, quyết tâm giải quyết tốt vấn đề lương thực, thu hẹp diện đói nghèo trong giáp hạt, cải thiện nhà ở, xây dựng đường sá giao thông để thuận lợi việc đi lại... Cán bộ cơ quan Mặt trận tỉnh được chia ra về với cơ sở cùng với cơ sở vận động nhân dân đề cao tinh thần làm chủ, ổn định nơi sinh sống cho những gia đình sơ tán về, tổ chức các hợp tác xã đưa phong trào phục hưng nông nghiệp lên tầm cao. Bên cạnh đó tiếp tục củng cố tổ chức, bộ máy từ tỉnh đến tận khu dân cư, nội dung, phương thức hoạt động cũng được đổi mới, từng bước tiếp cận với đời sống nhân dân, kịp thời nắm bắt và giải quyết các vấn đề

vướng mắc trong nhân dân tạo nên cuộc sống yên vui, không khí đoàn kết thi đua lao động sản xuất ở các khu dân cư.

Từ những buổi đầu đầy khó khăn ấy, đội ngũ cán bộ Mặt trận đã được rèn dũa, trưởng thành hơn, tích cực đóng góp công sức cho công cuộc tái thiết quê hương, xây dựng Quảng Trị ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Ông Đinh Như Gia - Nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Linh giai đoạn 1978 - 1992



Sau khi tỉnh nhà được tái lập vào ngày 01.7.1989, đến tháng 3/1990 huyện Vĩnh Linh cũng được tái lập trên cơ sở tách huyện Bến Hải thành hai huyện Vĩnh Linh và Gio Linh. Nhân dân rất phấn khởi khi tỉnh, huyện được trở về với tên

gọi của mình, thể hiện quyết tâm cao với công cuộc đổi mới quê hương.

Tuy nhiên với huyện Vĩnh Linh vẫn phải đối mặt với muôn vàn khó khăn như việc làm không có, thu nhập thấp, thiếu đất sản xuất cho dân, các thiết chế văn hóa xuống cấp và lạc hậu, hình thức tập hợp quần chúng chậm đổi mới khi đã chuyển sang cơ chế mới, bên cạnh đó phải giải quyết chỗ ở, đất sản xuất cho những hộ dân sơ tán ở Tân Kỳ về, một số phần tử thù địch vẫn có các hoạt động chống phá...

Trước yêu cầu cách bách của việc vận động quần chúng, Mặt trận huyện nhanh chóng ổn định bộ máy và đi vào hoạt động. Khó khăn vất vả nhiều song với niềm hân hoan, phấn khởi khi tỉnh nhà được tái lập, các cán bộ, nhân viên đã vượt qua gian khổ khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Mặt trận huyện đã động viên nhân dân khai hoang phục hóa, lấp hố bom lấy đất sản xuất, tăng cường công tác đoàn kết trong nhân dân, vận động nhân dân đi xây dựng các công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh như đập Kinh Môn, đập Trám, đập Hà Thượng... để phục vụ cho nông nghiệp tỉnh nhà; tích cực vận động quần chúng tham gia xóa mù chữ, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Từ những việc làm thiết thực của Mặt trận huyện đã

góp phần tích cực vào việc ổn định đời sống dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội. Tạo tiền đề để Vĩnh Linh phát triển ngày một lớn mạnh.

Ông Lê Duy Phương
- Nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Triệu Thuận giai đoạn 1983 - 1996



Trong thời kỳ tỉnh nhà được tái lập năm 1989, trên quê hương Triệu Thuận đã có nhiều đổi thay, nhiều tổ đổi công, tổ hợp tác thôn hoạt động rất hiệu quả, kinh tế chủ yếu tập trung là nông nghiệp với sản lượng lúa khá cao. Chi bộ lúc này có 18 đảng viên, trong đó 15 đảng viên tập kết ở miền Bắc trở về và 3 đảng viên trẻ, đó là lực lượng nòng cốt để đoàn kết nhân dân, lãnh đạo các phong trào.

Nhưng cũng vào thời điểm ấy, xã Triệu Thuận cũng phải đối mặt với những khó khăn như thiên tai lũ lụt, tình hình tôn giáo trên địa bàn còn diễn biến phức tạp, việc quy hoạch lại các khu dân cư theo chủ trương chung còn nhiều

ý kiến chưa đồng thuận do người dân không muốn xáo trộn nơi ăn chốn ở và thờ cúng tổ tiên, hoạt động tôn giáo trên địa bàn chưa thuần khiết, một số phần tử xấu vẫn lợi dụng để chống phá khối đoàn kết lương giáo...

Những vấn đề đó đặt ra cho công tác Mặt trận nhiều khó khăn, đặc biệt trong thời điểm này Ban công tác Mặt trận ở các khu dân cư chưa được kiện toàn. Song với quyết tâm cao, Mặt trận đã phân công từng ủy viên về với các cụm dân cư để vận động nhân dân thực hiện đúng các chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây di dời mô mã để xây dựng các kênh nội đồng đưa nước từ nguồn Nam Thạch Hãn về tưới tiêu cho đồng ruộng, tăng cường khai hoang, cải tạo lại những thửa ruộng hoang để giao ruộng cho nhân dân sản xuất. Mặt trận xã đã sử dụng hiệu quả hệ thống đài phát thanh để tuyên truyền cho nhân dân, bên cạnh đó những gia đình cán bộ, đảng viên luôn đi đầu, noi gương để nhân dân làm theo. Chính vì vậy mà nhân dân một lòng nghe theo Đảng, theo Mặt trận và sẵn sàng hiến đất mở đường, đóng góp nhiều công sức lao động để cải tạo kênh mương, cùng chung lòng xây dựng hợp tác xã Triệu Thuận thành Hợp tác xã nông công thương tín tiêu biểu của tỉnh lúc bấy giờ.